

คำสอบถาม  
คำถาม-คำตอบสังเขป

ถาม 1     มนุษย์เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

ตอบ     มนุษย์เรามีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
            และร่วมสามัคคีธรรม

กับพระองค์เป็นนิจ

โรม 11 : 36 เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดย  
พระองค์ และ เพื่อพระองค์ ขอพระสิริจึงมีแด่พระองค์ สืบ  
ๆ ไป เป็นนิิตย์ อาเมน

1 โครินธ์ 10 : 31 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะรับประทาน  
จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งเพื่อเป็นการ  
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

สดุดี 73 : 25-26 นอกจากพระองค์ข้าพระองค์มิมีผู้ใดใน  
ฟ้าสวรรค์นอกจาก พระองค์ แล้วข้าพระองค์ไม่ปรารถนาใด  
ๆ ในโลก เนื้อหนังและจิตใจของข้า พระองค์จะวายไป แต่

พระเจ้าเป็นกำลังใจของข้าพระองค์และเป็นส่วนมรดก  
ของ ข้าพระองค์ชั่วนิรันดร์

ถาม 2     พระเจ้าได้ประทานกฎว่าด้วยวิธี ถวายเกียรติ  
และร่วมสามัคคีธรรม ไว้อย่างไรบ้าง

ตอบ พระคำของพระเจ้าตามที่ ปราบกฎในพระคัมภีร์เดิม  
            และพระคัมภีร์ใหม่  
เป็นกฎที่แนะวิธี ถวายเกียรติ และร่วมสามัคคีธรรมกับ  
            พระองค์ให้แก่ เรา

ลูกา 24 : 27, 44 พระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่  
            ถึงถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่มต้นตั้งแต่โมเสส และ  
            บรรดาผู้เผยพระวจนะ พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "นี่  
            เป็นถ้อยคำของเรา ซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลาย เมื่อ  
            เรายังอยู่กับบรรดาที่เขียน

“ไว้บัญญัติของโมเสส และคัมภีร์ในหมวดผู้เผยพระวจนะ และในหมวดสดุดี กล่าวถึง ถึง เรานั้นจำเป็นต้องสำเร็จ” 2 เปโตร 3 : 2 , 15 , 16 เพื่อท่านทั้งหลายที่พวกผู้พยากรณ์บริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน และคำสั่งสอนของเราทั้งหลายผู้เป็นอัครสาวกของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของช่วยให้รอด และจงถือว่าการที่พระองค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงกลั่นพระทัยไว้นานนั้น ก็เป็นที่ให้เรารอด เหมือนอย่าง เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายฝากไปยังท่านทั้งหลายตามสติปัญญาซึ่งทรงโปรด ประทาน แก่ท่านนั้นด้วยเหมือนในจดหมายของท่าน ทุกฉบับท่านได้กล่าวถึง เหตุการณ์เหตุการณ์เหล่านั้น และในจดหมายนั้น มีบางข้อเข้าใจยาก ซึ่งหลายคนที่ไม่ได้เรียนรู้ และไม่แน่นอนมั่นคงนั้นได้เปลี่ยนแปลง เสียเหมือนเขาได้ เปลี่ยนแปลงข้ออื่น ๆ ในพระคัมภีร์ จึงเป็นเหตุกระทำตัว ให้พินาศ

2 ทิโมธี 3 : 16-17 พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้า ได้รับ การคลาไจจากพระเจ้าให้ยอมเป็น ประโยชน์สำหรับคำสอน

สำหรับตักเตือน สำหรับดัดแปลงให้คนดีขึ้น และสำหรับสอน ให้รู้ ในความ ชอบธรรมเพื่อคนของ พระเจ้า จะได้เป็นผู้รอบคอบ คือเป็นผู้ที่ ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว สำหรับการดี ทุกอย่าง

ลูกา 16 : 31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่า "ถ้าเขาไม่ฟังโมเสส และพวกผู้เผยพระวจนะ แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากตาย เขาก็ ยังไม่เชื่อ "

กาลาเทีย 1 : 8-9 แม้แต่เราเอง หรือทูตสวรรค์ก็ดี จะมาประกาศพระกิตติคุณ อื่นแก่ท่านนอกจากที่เราได้ประกาศ แก่ ท่านแล้ว ก็ให้ผู้นั้นถูกแช่งสาป ตามที่เราได้พูดไว้ ก่อนแล้วข้าพเจ้า จึงพูดเดี๋ยวนี้อีกว่า ถ้าผู้ใดจะมา ประกาศ พระกิตติคุณอื่นแก่ท่าน ก็ให้ผู้นั้นถูกแช่งสาป

ยอห์น 15 : 11 สิ่งเหล่านั้นเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อความยินดีของเราจะได้ อยู่ในท่านและความยินดีของท่าน จะบริบูรณ์

ถาม 3 พระคัมภีร์สอนอะไรที่เป็นสาระสำคัญ

ตอบ พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์ควรเชื่ออย่างไรในเรื่อง  
พระเจ้าและหน้าที่ของมนุษย์

ที่พระเจ้าต้องประสงค์

ยอห์น 5 : 39 ท่านทั้งหลายย่อมค้นดูในพระคัมภีร์ที่เขียน  
ไว้นั้น เพราะท่านทั้งหลาย คิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิ  
รันตร์ แต่พระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา

ยอห์น 20 : 31 แต่ได้จดเหตุการณ์ไว้เพื่อท่านทั้งหลาย  
พระเยซูเป็นพระคริสต์ บุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความ  
เชื่อ แล้วท่านจะได้ชีวิตโดยพระนามของพระองค์

1 ยอห์น 1 : 3-4 ซึ่งเราได้เห็นและได้ยิน เราได้  
ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อ ท่านทั้งหลายจะได้  
ร่วมสามัคคีธรรมกับเราด้วยแท้จริงเราก็ร่วมสามัคคีธรรม  
กับ พระบิดา และพระบุตร ของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์  
และเราเขียนข้อความเหล่านั้น  
มายังท่านทั้งหลาย เพื่อความยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยม

โรม 15 : 4 ด้วยว่าสิ่งสารพัดที่เขียนไว้แล้วคราวก่อน  
นั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอน เราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลาย  
จะได้มีความหวัง โดยความเพียรและความชูกใจตามคำ  
เขียน ที่เขียนไว้แล้วนั้น

1 โครินธ์ 10 : 11 เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่  
เขาเป็นตัวอย่างสำหรับผู้อื่นและได้ บันทึกไว้แล้ว เพื่อ  
เตือนสติเรา ทั้งหลาย ผู้อยู่ในปัจจุบันนี้ ผู้ซึ่งกำลังอยู่ใน  
กาล สุกปลายแผ่นดินโลก

ถาม 4 พระเจ้าคืออะไร

ตอบ พระเจ้าเป็นพระวิญญูญาณ ทรงสภาวะ ปัญญา ฤทธิ  
เดช ความบริสุทธิ์  
ความยุติธรรม ความดี และความสัตย์จริงอย่างไม่จำกัด  
ไม่สิ้นสุด ไม่แปรปรวน

ยอห์น 4 : 24 พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการ  
พระองค์ ต้องนมัสการ โดยจิตวิญญาณและความจริง

อพยพ 3 : 14 พระเจ้าตรัสแก่โมเสส ว่า "เราเป็นซึ่งเรา  
เป็น" และตรัสอีกว่า "เจ้าจงไปบอกชนชาติ อิสราเอลว่า  
พระองค์ ผู้ทรงพระนามว่า 'เราเป็น' ทรงใช้

ข้าพเจ้า มาหาท่านทั้งหลาย "

สดุดี 90 : 2 ก่อนภูเขาทั้งหลายได้บังเกิดขึ้น และก่อน  
พระองค์ ใต้ ทรงสร้าง แผ่นดินและพิภพโลก พระองค์ทรง  
เป็นพระเจ้า ตั้งแต่อดีตกาลจนอนาคตกาล

ยากอบ 1 : 17 ของประทานอันดีทุกอย่างและของ  
ประทาน อันเลิศทุกอย่างย่อมมา แต่เบื้องบน และลงมา  
จากพระบิดาผู้ทรงบรรดาศักดิ์ให้มีดวงสว่างในพระบิดา ไม่มี  
การแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง  
โรม 11 : 33 โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้า  
นั้นล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินใจของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้  
ได้ และทางของพระองค์ยากที่จะสืบเสาะได้

ปฐมกาล 17 : 1 เมื่ออายุอับราฮัมได้ เก้าสิบเก้าปี  
พระยะโฮวาห์ได้สำแดงพระองค์ ให้ปรากฏแก่อับราฮัม  
ตรัสว่า "เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดำเนินอยู่ต่อ  
หน้า

เรา และเป็นคนดีพร้อม

วิวรณ์ 4 : 8 และสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืน  
ไม่ได้หยุดเลยว่า "สาธุ สาธุ สาธุ" แต่พระองค์ผู้ทรงเป็น  
พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทุกประการ ผู้ใดทรงสภาพอยู่  
ในเบื้องหน้านั้น"

อพยพ 34 : 6-7 พระยะโฮวาห์ได้เสด็จผ่านไปข้างหน้า  
ท่าน มีพระสุรเสียงประกาศว่า พระยะโฮวา พระยะโฮวา  
พระเจ้าผู้ทรง เมตตากรุณา ผู้ทรงอดพระทัยได้นาน และ  
บริบูรณ์ด้วยความดี และความจริง ผู้ทรงเมตตาต่อมนุษย์  
ถึงหลายพันชั่วอายุคน ผู้ทรงโปรดยกความชั่ว การล่วง  
ละเมิดและบาปของเขา

ถาม 5 มีพระเจ้ามากกว่าองค์หนึ่งหรือ

ตอบ มีพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเป็นพระเจ้าผู้ทรง  
พระชนม์อยู่และเที่ยงแท้

เฉลยธรรมบัญญัติ 6 : 4 คุณก่อนพวกอิสราเอล จงฟัง  
เถิด พระยะโฮวาห์ พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้า  
เดียว

1 โครินธ์ 8 : 4 เราทั้งหลายรู้ยู่่ว่า "รูปนั้นไร้สาระ"  
และ "มีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียว"

เยเรมีย์ 10 : 10 แต่พระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้  
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ เป็นพระมหา  
กษัตริย์ เนิ่งนิตย์ พอทรงพระพิโรธแผ่นดินก็ไหว และ  
บรรดาประชาชาติจะทนต่อความกริ้ว ของพระองค์ไม่ได้  
ยอห์น 17 : 3 นี้แหละเป็นชีวิตนิรันดร์ คือว่าให้เขารู้จัก  
พระองค์เป็นพระเจ้า เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จัก ผู้ที่  
พระองค์ทรง ใช้นาคือพระเยซูคริสต์

ถาม 6 พระเจ้าประกอบด้วยกี่บุคคลภาพ

ตอบ พระเจ้าประกอบด้วยสามบุคคลภาพ พระบิดา  
พระบุตร

และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามนี้เป็นพระเจ้าองค์  
เดียวกัน เสมอกัน

ในฤทธาภาพและสง่าราศี

มัทธิว 3 : 16-17 ครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ก็  
รีบเสด็จออกจากน้ำ

แล้วท้องฟ้าก็แหวกออกตรงพระองค์ และพระองค์ได้ทรง  
เห็นพระวิญญาณ

ของพระเจ้าลงมาจุจ นกพิราบสถิตอยู่บนพระองค์ และมี  
พระสุรเสียงตรัส จากฟ้า

ว่า "ท่านนี้ เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก"

มัทธิว 28 : 19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่ง  
สอนชน ทุกประเทศ ให้เป็นสาวก

ให้รับบำเพ็ญตศมา ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระ  
 วิญญาณบริสุทธิ์

2 โครินธ์ 13 : 14 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์ เจ้า  
 ความรักแห่งพระเจ้า

และความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดำรงอยู่ กับ  
 ท่านทั้งหลายเถิด อาเมน

ยอห์น 1 : 1 เมื่อเดิมนั้นพระวาทจะเป็นอยู่แล้ว และพระวา  
 ทะนั้นได้ออกอยู่กับพระเจ้า

และพระวาทะนั้นเป็นพระเจ้า

ยอห์น 5 : 18 เหตุฉะนั้นพวกยูดาวยิ่งแสวงหาโอกาสที่จะ  
 ฆ่า พระองค์เสีย มิใช่

เพราะได้ล่วงกฎวันสะบาโตสิ่งเดียว แต่ได้เรียกพระเจ้าว่า  
 เป็นบิดาของตนด้วย คือ

ได้กระทำตัวให้เสมอกับพระเจ้า

กิจการ 5 : 3- 4 ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า "อานาเนีย,เหตุ  
 ไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้า

เต็มไปด้วยมุสาวาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้เก็บ

ค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ เมื่อที่ดิน

ยังอยู่นั้นก็เป็นของของเจ้า มิใช่ หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็

ยังอยู่ในอำนาจ ของเจ้ามิใช่หรือ

มีเหตุ อะไรในใจของเจ้าให้คิดเช่นนั้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อ

มนุษย์แต่ได้มุสา ต่อพระเจ้า

ฮีบรู 1 : 3 พระบุตรนั้นเป็นแสงแห่งสง่าราศีของ

พระองค์ และเป็นแบบพระฉายา

ของพระองค์นั้นเองที่เดียว

ถาม 7 อะไรเป็นพระประกาศิตของพระเจ้า

ตอบ พระประกาศิตของพระเจ้า คือ พระประสงค์นิรันดร  
 ของพระองค์

ตามพระคำริชอบของพระองค์ และโดยพระประกาศิตนั้น  
 ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า

ในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสง่าราศีของพระองค์

โรม 11: 36 ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นมาจากพระองค์ และเป็นมาโดยพระองค์ เพื่อพระองค์ จงถวายเกียรติยศแด่พระองค์สืบ ๆ ไป เป็นนิรันดร์ อาเมน

เอเฟซัส 1 : 11 ในพระองค์นั้นเราซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ จึงได้เป็นผู้รับมรดก ตามพระคำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัด ที่ได้ทรงตรึงตรองไว้สมกับน้ำพระทัยของพระองค์

กิจการ 2 : 23 พระเยซูนี้ได้ถูกมอบไว้ตาม ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริ แน่นอนล่วงหน้า ไว้ก่อนแล้วท่านทั้งหลาย ได้ให้คนใจดำอมหิตจับพระองค์ ไปตรึงที่กางเขน และประหาร

ถาม 8 พระเจ้าทรงให้พระประกาศิตสำเร็จอย่างไร

ตอบ พระเจ้าทรงให้พระประกาศิตสำเร็จโดยเนรมิตสร้างอุปถัมภ์ และอุปการะ

วิวรณ์ 4 : 11 "องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ทั้งหลายของพระองค์ เป็นผู้สมควรจะรับสง่าราศีและยศศักดิ์ และฤทธานุภาพ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งนั้นก็อุบัติขึ้น แล้วตามพระทัยของพระองค์

ดาเนียล 4 : 35 สำหรับพระองค์ชาวพิภพนับว่าไม่มีค่าท่ามกลางชาวสวรรค์นั้นพระองค์ทรงกระทำตามชอบพระทัยพระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย และไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้ หรือตรัสถามพระองค์ได้ว่า "พระองค์ทรงกระทำสิ่งใด"

อิสยาห์ 40 : 26 จงเงยหน้าขึ้นไปดูท้องฟ้า และพิจารณาว่า ใครได้สร้างสิ่งเหล่านี้ พระองค์ผู้ทรงนำดาวออกมา เป็นหมวดหมู่ และทรงเรียกมันออกมาตามชื่อด้วย อานุภาพอันใหญ่ยิ่งและฤทธิเดชอันแรงกล้าของพระองค์ ไม่มีสักดวงเดียวที่ขาดไป

ถาม 9 การเนรมิตสร้างมีอะไรบ้าง

ตอบ การเนรมิตสร้างคือ พระเจ้าทรงบันดาลให้สิ่งทั้งหลาย  
เกิดขึ้น โดยพระวจนะ  
อันทรงฤทธิ์ ของพระองค์ภายใน ระยะเวลาหกวัน และทุก  
สิ่งดีหมด

ปฐมกาล 1 : 1 เมื่อเดิมพระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้าและดิน  
ฮีบรู 11 : 3 โดยความเชื่อนั้นเราจึงรู้และเข้าใจว่า พระเจ้า  
ได้ทรงสร้างโลก ทั้งปวงด้วยคำตรัส ของพระองค์จนถึง  
สิ่งของที่ ปากภูนั้นมิได้ บังเกิดขึ้นจาก สิ่งที่ได้เห็นได้นั้น  
สดุดี 33 : 9 เพราะพระองค์ตรัสแล้วก็เป็นไปตามตรัสนั้น  
พระองค์ ทรงสั่ง แล้วก็ยังมีมั่นคงอยู่

ปฐมกาล 1 : 31 พระเจ้าทอดพระเนตรดูสิ่งทั้งปวงที่  
พระองค์ ทรงสร้างไว้ นั้นเห็น ว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลา  
เช้าเป็นวันที่หก

ถาม 10 พระเจ้าเนรมิตสร้างมนุษย์อย่างไร

ตอบ พระเจ้าเนรมิตสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงตาม  
แบบฉายาของ

พระองค์ ให้มีความรู้ ความชอบธรรมและความบริสุทธิ์  
และมีอำนาจเหนือ สรรพสัตว์ทั้งปวง

ปฐมกาล 1 : 27 พระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบ  
ฉายาของพระองค์ และ ตามแบบฉายาของพระองค์นั้น  
พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้าง  
ให้เป็นชายและหญิง

โคโลสี 3 : 10 และได้สวมมนุษย์ใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นใหม่  
ในความรู้ตามแบบฉายา พระองค์ผู้ได้ทรงสร้างขึ้นนั้น  
เอเฟซัส 4 : 24 และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้าง  
ขึ้น ตามแบบพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์  
แห่งความจริง

ปฐมกาล 1 : 28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรแก่มนุษย์นั้น  
ตรัสแก่ เขาว่า "จงบังเกิดทวีมากขึ้นทั่วแผ่นดิน จงมี  
อำนาจเหนือแผ่นดิน จง ครอบครองฝูงปลาในทะเล และ



ฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่มี ชีวิตไหวไหวได้ซึ่งอยู่  
บนแผ่นดิน

ถาม 11 งานอุปถัมภ์ และงานอุปการะของพระเจ้ามี  
อะไรบ้าง

ตอบ งานอุปถัมภ์ อุปการะของพระเจ้า คือ การบำรุงรักษา  
และปกครอง  
สรรพสิ่งที่เนรมิตสร้างทั้งปกครองการ กระทำของสิ่งเหล่านี้  
นั้นด้วยความ  
บริสุทธิ์ ปัญญาและฤทธิเดช  
สดุดี 145 : 17 พระยะโฮวา ทรงสัตย์ซื่อในบรรดามรรคา  
ของพระองค์ และพระราชกิจทั้งปวง ของพระองค์ประกอบ  
ไปด้วยพระกรุณา  
ฮีบรู 1 : 3 และทรงทะนุบำรุงสรรพสิ่งไว้ด้วยคำตรัส อัน  
ทรงฤทธิของพระองค์

เนหะมีย์ 9 : 6 พระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์  
เดียว ที่ได้ทรงสร้างท้องฟ้า และชั้นฟ้าทั้งปวงกับบรรดา  
ดวงดาวและแผ่นดินโลก และสิ่งสารพัดอยู่ในทะเลนั้น  
พระองค์ได้ทรงทะนุบำรุง ไว้ทั้งสิ้น ทูตสวรรค์ทั้งปวงก็  
ยอมไหวนมัสการพระองค์  
มัทธิว 10 : 30 ถึงผมของท่านก็ทรงนับไว้ทุกเส้น

ถาม 12 พระเจ้าทรงสำแดงการอุปถัมภ์ อุปการะเป็น  
พิเศษต่อมนุษย์  
ในสภาพเมื่อเขาถูกสร้าง ขึ้นใหม่ ๆ ประการใดบ้าง

ตอบ เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้น พระองค์ทรงทำพันธ  
สัญญาประทาน  
ชีวิตแก่มนุษย์โดย มีเงื่อนไข ให้มนุษย์เชื่อฟังอย่าง  
บริบูรณ์ ห้ามมิให้  
มนุษย์กินผลของต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วถ้าฝ่าฝืนต้องตาย

กาลาเทีย 3 : 12 และเฉลยธรรมบัญญัตินั้นไ ม่ได้อาศัย  
ความเชื่อแต่ผู้ที่ ประพฤติตามเฉลยธรรมบัญญัติก็จะได้  
ชีวิตดำรงอยู่ได้โดยธรรมบัญญัตินั้น

ปฐมกาล 2 : 17 เว้นแต่ต้นไม้ที่รู้ความดี ความชั่วผล  
ของ ต้นนั้นเจ้าอย่ากิน เป็นอันขาดถ้าเจ้ากินกินในวันใด  
เจ้าจะตายในวันนั้นเป็นแน่

ถาม 13 บรรพบุรุษเริ่มแรกของเราได้คงอยู่ในสภาพเดิม  
ที่ถูกสร้างขึ้น  
หรือเปล่า

ตอบ บรรพบุรุษเริ่มแรกของเรา เมื่อได้ทรงปล่อยให้  
เสรีภาพ ที่จะทำอะไร

ตามใจสมัครได้ ได้ตกจากสภาพเดิมที่ถูกสร้างขึ้น โดยการ  
ทำผิดบาปต่อพระเจ้า

โรม 5 : 12 เหตุฉะนั้นก็เช่นเดียวกันกับความผิดได้  
เข้ามา ในโลก เพราะคน ๆ เดียว

ปฐมกาล 3 : 6 เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลไม้ต้นนั้นน่ากิน  
และงาม ด้วยทั้งเป็นผลไม้ ที่พึงต้องการให้มีปัญญาขึ้น  
จึงเก็บผลไม้ นั้นมากิน เข้าไป แล้วส่งให้สามีกินด้วยกัน

ถาม 14 บาป คืออะไร

ตอบ บาปคือการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดธรรม  
บัญญัติของพระเจ้า

โรม 4 :15 แต่ว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติ ความผิดธรรม  
บัญญัติ ก็ไม่มี

ยากอบ 2 : 10 เพราะว่าคนใดรักษาธรรมบัญญัติ ได้  
ทั้งหมด แต่ผิดอยู่:เดียว คนนั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติ  
ทั้งหมด

ยากอบ 2 : 17 เหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดี และ  
ไม่ได้กระทำบาปจึง มีแก่คนนั้น

1 ยอห์น 3 :4 ผู้ใดที่กระทำบาปก็ผิดธรรมเนียมบัญญัติ บาป เป็นสิ่งที่ผิดธรรมเนียมบัญญัติ

ถาม 15 บาปอะไรที่บรรพบุรุษของเราได้ทำจนเป็นเหตุ ให้ตกจากสภาพเดิม ที่ถูกสร้างขึ้น

ตอบ บาปที่บรรพบุรุษของเราได้ทำจนเป็นเหตุให้ตกจาก สภาพเดิมที่ถูก สร้างขึ้น คือ กินผลไม้ที่ทรงห้ามไว้

ปฐมกาล 3 : 12-13 ชายนั้นทูลว่า "หญิงที่พระองค์ ประทาน ให้อยู่กินกับข้าพเจ้านั้น ส่งผลไม้มาให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงรับ ประทาน" พระยะโฮวาตรัสถามหญิงว่า "ทำไมเจ้าทำอย่างนั้นเล่า" หญิงนั้นทูลว่า " งูล่อลวง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้รับประทาน"

ถาม 16 มนุษยชาติทั้งหมดตายจากสภาพเดิมใน การละเมิดครั้งแรกของ อาดามด้วยหรือ

ตอบ สัญญาที่ทำได้กับอาดามนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาเฉพาะ ตัวแต่เพื่อเชื้อสาย ของเขาด้วย คือ มนุษย์ชาติทั้งหมดที่สืบเนื่องจากเขา อย่างธรรมดาจึงเป็นผู้ผิด และตกจากสภาพเดิมในการละเมิดครั้งแรกของอาดาม ด้วย

ปฐมกาล 1 : 28 พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรแก่มนุษย์นั้น ตรัส แก่เขาว่า "จงบังเกิด ทวีมากขึ้น ทั่วทั้งแผ่นดิน จง มีอำนาจเหนือ แผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศกับบรรดา สัตว์ที่มีชีวิตไหว่กายได้ซึ่ง อยู่บนแผ่นดินโลก "

กิจการ 17 : 26 พระองค์ได้สร้างมนุษย์ทุกประเทศ  
สืบสาย โลหิตอันเดียวกัน ให้อยู่ทั่วพิภพโลกและได้ทรง  
กำหนดเวลาและเขตแดนที่อยู่ให้เขา

1 โครินธ์ 15 : 21-22 เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเนื่อง  
ด้วย มนุษย์เป็นเหตุฉนั้น ไคการเป็นขึ้นมาจากตายนั้นก็อุบัติ  
ขึ้นเนื่องด้วย

มนุษย์เป็นเหตุฉนั้นนั้น ด้วยว่าคนทั้งปวงได้ตายเพราะเกี่ยว  
เนื่องกับ อาดามฉนั้นใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตขึ้นใหม่  
เพราะเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉนั้นนั้น

ถาม 17 มนุษย์ได้ตกไปอยู่ในสภาพใด

ตอบ มนุษย์ได้ตกไปอยู่ในสภาพแห่งความบาปและความ  
ทุกข์

โรม 5 : 12-13 เหตุฉนั้นนั้นก็เช่นเดียวกับที่ความผิดได้เข้า  
มาในโลก เพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะ  
ความผิดนั้นอย่างนั้นแหละความตายจึงได้ลามไปถึง

คนทั้งปวง เพราะคนทั้งปวงเป็นคนที่ผิดอยู่แล้วความ  
ผิดมีอยู่ในโลกก่อนมี ธรรมบัญญัติก็จริง แต่ว่าเมื่อไม่มี  
ธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด

ถาม 18 สภาพบาปที่มนุษย์ตกเข้าไปนั้นมีลักษณะ  
อย่างไร

ตอบ สภาพบาปที่มนุษย์ตกเข้าไปนั้นประกอบด้วยกรรม  
บาปของอาดาม

การขาดความชอบธรรมเดิม และความเสื่อมเสียธรรมดา  
เดิมของมนุษย์

ซึ่งเรียกกันว่าบาปเดิมพร้อมทั้งการละเมิด อันเกิดจาก  
บาปเดิมนั้นด้วย

โรม 5 : 18-19 เหตุฉนั้นการปรับโทษได้มาถึงคนทั้ง  
ปวงเพราะความผิดครั้งเดียว

ฉันใด พระกรณาก็มาถึงคนทั้งปวง ทำให้ เป็นผู้ชอบธรรม และทำให้มีชีวิตจำเริญเพราะ การชอบธรรมครั้งเดียวฉันนั้น ด้วยว่าเหมือนหนึ่งคนเป็นอันมากได้เป็นคนผิดเพราะ คน ๆ เดียวที่ไม่เชื่อฟังนั้น

เอเฟซัส 2 : 1 พระองค์ได้ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิต อยู่แม้ว่าท่านทั้งหลาย ได้เคยตายแล้วในการผิดการ บาป

โรม 8 : 7 เหตุว่าใจสมกับเนื้อหนังนั้นก็ศัตรูกับ พระเจ้า เพราะว่าหาได้อยู่ ได้บังคับธรรมบัญญัติของ พระเจ้าไม่ และจะ อยู่ได้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้

ถาม 19 ความทุกข์ของสภาพที่มนุษย์ตก เข้า ไปนั้น เป็นอย่างไร

ตอบ มนุษย์ที่ตกเข้าไป นั้นขาดสามัคคีธรรมกับ

พระเจ้า มีแต่จะได้รับพระพิโรธ

และการแช่งสาป และจะได้รับความทุกข์ยาก แห่งชีวิตนี้

จนประสบความตาย

และรับทุกข์ทรมารในนรก ตลอดไปเป็นนิรันดร์

ปฐมกาล 3 : 8, 24 เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยิน พระยะโฮวาเสด็จอยู่ในสวน สามีกับภรรยา ก็ไปหลบซ่อน ตัวอยู่ ใต้ต้นไม้ในสวนนั้น, ให้พ้นจากพระพักตร์ พระยะโฮวา เมื่อไล่ชาย นั้นออกไปแล้ว พระองค์ ทรงตั้งพวกเค รุบไว้ข้างทิศตะวันออก แห่งสวนเอเดนและตั้งกระบี่ เพลิง อันมีเปลววับวามไว้รอบทุกทิศ เพื่อจะคอย รักษา ทางที่จะเข้าไปถึงต้นไม้ที่ให้ชีวิต เจริญขึ้นนั้น

เอเฟซัส 2 : 3 ครั้งก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็น พรรคพวกกับคนเหล่านั้น ที่ประพฤติตามความปรารถนา ของเนื้อหนัง คือ กระทำ ให้ความปรารถนา ของเนื้อหนัง และความคิดในใจ สำเร็จและตามสันดานเราจึงเป็นคน ควรแก่ พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น

โรม 6 : 23 ด้วยว่าค่าจ้างของความบาปนั้น คือ ความตาย  
 มาระโก 9: 47-48 ถ้าตาของท่านได้ทำให้ท่านหลงผิด จง  
 ควักออกเสียที่จะเข้าไป แผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้าง  
 เดียว ดีกว่ามีตาสองข้างและต้องถูกทิ้งในนรก ในที่นั่นตัว  
 หนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย

ถาม 20 พระเจ้าได้ปล่อยให้มนุษย์ชาติทั้งสิ้นพินาศอยู่ใน  
 สภาพบาป  
 และความทุกข์หรือ

ตอบ ด้วยพระเจ้าทรงเลือกให้มีผู้ได้รับชีวิตนิรันดร์ ตาม  
 คำริชอบของพระองค์  
 แต่ตั้งเดิมมาแล้วพระองค์ได้ทำพันธสัญญาแห่งพระคุณที่  
 จะช่วยให้เขาพ้นจาก  
 สภาพบาปและความทุกข์และนำเขามาสู่สภาพความรอด  
 โดยพระผู้ไถ่

เอเฟซัส 1: 4 ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรง  
 เลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนทรงวางราก สร้างโลกเพื่อเราทั้ง  
 หลายจะเป็นผู้ถูกยกถวายไว้และปราศจากตำหนิในความ  
 รักจำเพาะ

พระองค์

ทิตัส 1 : 2 โดยความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้า  
 ผู้ตรัสมุสาไม่ได้ ได้ตรัสสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนดึกดำบรรพ์  
 ทิตัส 3 : 7 เพื่อว่าเมื่อทรงตั้งเราไว้ในความชอบธรรมแล้ว  
 โดยพระคุณของ พระองค์เราจะได้เป็นผู้รับมรดกตาม  
 ความหวังที่จะได้ชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 17 : 6 ข้าพเจ้าได้สำแดงพระนามของพระองค์  
 แก่คน ทั้งหลายที่พระองค์ ทรงประทานให้แก่ ข้าพเจ้า  
 จากมนุษย์โลกคนเหล่า นั้นเป็นของพระองค์แล้ว และ  
 พระองค์ได้ทรงประทานเขาให้แก่ ข้าพเจ้า และเขาได้  
 ปฏิบัติตามคำของพระองค์

ถาม 21 พระผู้ไถ่ของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ คือผู้ใด

ตอบ พระผู้ไถ่ของผู้ที่ พระเจ้าทรงเลือกไว้มีแต่องค์เดียว คือ พระเยซูคริสต์

เจ้าผู้ทรงเป็นพระบุตรนิรันดรของพระเจ้าที่ทรงลงมา บังเกิดเป็นมนุษย์แต่คงมีสภาพ พระเจ้าเต็ม คือมีสภาพ เป็นทั้งพระเจ้า ๑ และมนุษย์ตลอดไป

1 ทิโมธี 2 : 5 เพราะว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลาง แต่ผู้เดียว ระหว่างพระเจ้า กับมนุษย์ คือ พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพ เป็นมนุษย์

ยอห์น 1 : 14 พระวาทีนั้นได้บังเกิดขึ้นเป็นเนื้อหนัง และได้อาศัยอยู่กับเรา และเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ เหมือนสง่าราศี ซึ่งบุตรองค์เดียวได้จากพระบิดา บริบูรณ์ ไปด้วยคุณและความจริง

โรม 9 : 5 ทั้งบรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วยและพระคริสต์ ก็ได้ทรงบังเกิดจาก ผู้เหล่านั้นตามเนื้อหนัง ให้พระเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือสรรพได้รับเกียรติยศเป็นนิตย์ อาเมน

โคโลสี 2 : 9 เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้า ทรงดำรงอยู่เต็มบริบูรณ์

ฮีบรู 13 : 8 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่อย่างเดียวกันในเวลา วานนี้ และเวลาวันนี้ และสืบ ๆ ไปเป็นนิจกาล

ถาม 22 พระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์อย่างไร

ตอบ พระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์ โดยมีร่างกายมนุษย์จริง ๆ และมีจิตวิญญาณปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในครรภ์ของหญิงพรหมจารีย์มาเรีย แล้วประสูติมาจากเธอ

และปราศจากความผิดบาป

ฮีบรู 2 : 14 เหตุฉะนั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อ และ เลือดคอยู่แล้ว พระองค์ก็

ทรงได้รับ เนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตาย พระองค์จะได้ทรงทำลาย

ผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือ มาร

มัทธิว 1 : 31,35 นี่แน่ะ เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตร ชาย จึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญูญาณบริสุทธิ์ จะเสด็จลงมาบน เธอและฤทธิเดช ของผู้สูงสุดจะสวมทับเธอเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์จะบังเกิดจะได้ พระนามว่าเป็นบุตร

ของพระเจ้า"

ฮีบรู 4 : 15 เพราะว่าเรามีได้มีมหาปุโรหิตที่จะร่วม สุข ร่วมทุกข์ กับเรา ไม่ได้ แต่พระองค์ได้ทรงถูกทดลอง เหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นก็ยังปราศจากความบาป

ถาม 23 พระคริสต์ทรงทำหน้าที่อะไรในฐานะทรงเป็น พระผู้ไถ่ของเราทั้งหลาย

ตอบ พระคริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่ของเราทั้งหลายยังทรง ทำหน้าที่ ศาสดาพยากรณ์ ,

ปุโรหิตและกษัตริย์ ทั้งในสภาพโลกนี้ และใน สวรรค์ กิจการ 3 : 22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้ว่า พระองค์ซึ่งเป็น พระเจ้าของเขาทั้งหลาย จะทรงโปรดประทาน ผู้เผยพระวจนะ คนหนึ่ง เหมือนอย่างเราให้แก่ท่าน จากจำพวก พี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงฟังผู้นั้น ในสิ่งสารพัดซึ่ง พระองค์จะได้ ตรัสแก่ท่าน

ฮีบรู 5 : 5-6 ฉันทิดก็ดีพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่อง พระองค์ เอง ขึ้นเป็น มหาปุโรหิต แต่เป็นโดยพระเจ้า ผู้ได้ตรัสแก่พระองค์ว่า ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราเป็น บิดา ของท่านแล้วเหมือนพระองค์ ตรัสในที่อื่นว่าท่าน เป็นปุโรหิต เป็นนิตยตามอย่าง มัลคีเซเด็ค



สดุดี 2 : 6 ฝ่ายเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้ที่ซีโอน

ภูเขา บริสุทธิของเรา

ยอห์น 1 : 49 นะธันเอลทูลตอบพระองค์ว่า "รับบี,  
พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์เป็นกษัตริย์ของชาติ  
อิสราเอล"

ถาม 24 พระคริสต์ทำหน้าที่ศาสดาพยากรณ์อย่างไร

ตอบ พระคริสต์ทำหน้าที่ ศาสดาพยากรณ์โดยสำแดงน้ำ  
พระทัย

ของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดของเราทั้งหลาย โดยพระ  
คำรัสทางพระวิญญาณ ของพระองค์

ยอห์น 1 : 18 ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าเลย พระบุตร  
องค์เดียวของพระเจ้าผู้ทรงสถิต อยู่ในทรงของพระบิดา  
ท่าน องค์นั้นได้สำแดงพระองค์แล้ว

ฮีบรู 1 : 1-2 เมื่อคราวก่อนพระเจ้าได้ตรัสทางพวก ผู้  
พยากรณ์ที่ละเล็กละน้อย ด้วยอาการหลายวิธีแก่บรรพบุรุษ

ผล แต่ในคราวที่สุดนี้ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร พระ  
บุตรนั้น พระองค์ได้ทรงตั้งไว้เป็นผู้รับสิ่งทั้งปวงเป็น  
มรดก และโดยพระบุตรนั้น พระองค์ได้ทรงสร้างโลกทั้ง  
หลาย

ยอห์น 14 : 26 แต่พระองค์ผู้ช่วยนั้น คือพระวิญญาณ  
บริสุทธิที่พระบิดา จะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์  
นั้น จะสอนท่านทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึก ทุกสิ่งที่เรา  
กล่าวแก่ท่านแล้ว

ยอห์น 16 : 13 แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงมา  
แล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลาย ไปสู่ความจริงทุกอย่าง

ถาม 25 พระคริสต์ทรงทำหน้าที่ปุโรหิตอย่างไร

ตอบ พระคริสต์ทำหน้าที่ปุโรหิตโดยสละพระชนม์เอง แต่  
ครั้งเดียว เพื่อ

ความยุติธรรมของพระเจ้า และเพื่อให้เรา ทั้งหลาย คืนดี  
กับพระองค์ และโดย

ทรงอธิษฐานเพื่อเราตลอดไป

ฮีบรู 9 : 28 พระคริสต์จึงต้องถวาย พระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาป ของคนเป็นอันมาก

โรม 3 : 26 และจะได้สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ ในปัจจุบันนี้ เพื่อจะได้ ปรากฏว่าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรม และยังทรงโปรดแก่คนที่เชื่อพระเยซู ให้เป็น ผู้ชอบธรรมด้วย

โรม 10 : 4 เพราะว่าพระคริสต์นั้นเป็นผู้ที่จะทำให้ ธรรมบัญญัติสำเร็จ เพื่อให้ ทุกคนที่นั้นได้รับความชอบธรรม

ฮีบรู 2 : 17 เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อพระองค์ จะได้ทรงเป็นมหาบุโรหิต ผู้กอบปรีย์ด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อ ในการกระทำกิจกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชน

ฮีบรู 7 : 25 ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคน ทั้งปวงที่มาหาพระเจ้าทาง พระองค์นั้นให้ได้รับความรอด

เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์ อยู่เป็นนิรันดร์ เพื่อช่วย ทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น

ถาม 26 พระคริสต์ ทำหน้าที่กษัตริย์อย่างไร

ตอบ พระคริสต์ทำหน้าที่กษัตริย์โดยทำให้เราอ่อนน้อมต่อพระองค์

ทรงปกครองและป้องกันเรา ทรงยับยั้งและปราบศัตรูของพระองค์และศัตรูของเรา

สดุดี 110 : 3 ไพร่พลของท่านเต็มใจสมัครจัดขบวนแห่ อันประกอบด้วย เครื่องบริสุทธ์ในวันแสดงฤทธิ์เดชของท่าน

กิจการ 2 : 36 เหตุฉะนั้นให้ชาติอิสราเอลทั้งปวงทราบ  
แน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยก พระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้  
ตรึงไว้ที่กางเขนตั้งขึ้นให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็น  
พระคริสต์

กิจการ 18 : 9-10 และพระเจ้าได้ตรัสแก่เปาโลทางนิมิต  
ในเวลากลางคืนว่า "อย่ากลัวเลย" แต่จงกล่าวต่อไปอย่าง  
นิ่งเฉยเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มี ผู้หนึ่งผู้ใดอาจ  
ต่อสู้ทำร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในเมืองนี้มีมาก

ถาม 27 สภาพการถ่อมของพระคริสต์มีอะไรบ้าง

ตอบ สภาพการถ่อมของพระคริสต์มีการกำเนิดในฐานะ  
ต่ำต้อยอยู่ได้

กฎหมายทนทุกข์ยาก ในชีวิตนี้รับพระพิโรธของพระเจ้าทรง  
ตายอย่างน่าละอาย

บนกางเขน ถูกฝังและอยู่ใต้อำนาจความตายชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ลูกา 2 : 7 นางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพัน  
และวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่า  
ไม่มีที่ว่างในโรงแรม

ฟิลิปปี 2 : 7 แต่ได้ยอมสละ และรับสภาพอย่างทาส  
อุบัติมีรูปกายเหมือนมนุษย์

กาลาเทีย 4 : 4 แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าจึง ทรง  
ใช้ พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศ และทรง  
ถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ

อิสยาห์ 53 : 3 เขาเป็นคนที่ดูหมิ่น และคนไม่คบหา  
เป็นเจ้า ทุกข์ และคั่นเคยกับ ความเจ็บปวดและเหมือน  
กับคนที่ใคร ๆ เบือนหน้าหนี เขาผู้นั้นก็ถูกสบประมาท  
และเราหาได้นับถือเขาไม่

มัทธิว 27 : 46 ครั้งประมาณสามนาฬิกาหลังเที่ยง พระ  
เยซูทรงเปล่งเสียงดังว่า "เอลี เอลี ลามาชะบัคทานี แปล  
ว่า พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า เหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้ง  
ข้าพเจ้าเสีย

กาลาเทีย 3 : 13 พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นความ  
 แข่ง สัปแห่งธรรมบัญญัติ โดยที่ พระองค์ทรงยอมถูกแข่ง  
 สัปเพื่อเรา เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า ทุกคนที่ต้องถูก  
 แขนง ไว้บนต้นไม้ ก็ถูกแข่งสัปแล้ว

ฟิลิปปี 2 : 8 และครั้งที่ทรงปรากฏเป็นรูปกายมนุษย์แล้ว  
 พระองค์ได้ทรงถ่อม พระองค์ลงยอมเชื่อเชื่อฟังจนถึงความ  
 มรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขนนั้น

1 โครินธ์ 15 : 3-4 ด้วยว่า:ความอันสำคัญที่สุด ซึ่ง  
 ข้าพเจ้า รับไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้า ได้ประกาศ แก่ท่านทั้ง  
 หลาย คือว่าพระคริสต์ ได้วายพระชนม์ เพราะความผิด  
 ของเราทั้งหลาย ตามคัมภีร์ที่เขียน ไว้แล้วนั้น และทรงถูก  
 ฝังไว้ แล้ววันที่สาม พระองค์ทรงเป็นขึ้นมา ใหม่ ตาม  
 คัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น

ถาม 28 สภาพที่ได้รับการทรงเทิดของพระคริสต์มีอะไร  
 บ้าง

ตอบ สภาพที่ได้รับการทรงเทิดของพระคริสต์มี การ  
 เป็นขึ้นมาจากความตาย  
 ในวันที่สามการเสด็จสู่สวรรค์ การประทับเบื้องขวา  
 พระหัตถ์ของพระบิดา

และการที่ทรงมาพิพากษาโลกในวันสุดท้าย

1 โครินธ์ 15 : 4 แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมา  
 ใหม่ ตามคัมภีร์ ที่เขียนไว้แล้วนั้น

เอเฟซัส 1 : 20 เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่ง  
 ไว้ ในวันที่นั้นพระองค์จะทรง พิพากษาโลกตามความชอบ  
 ธรรมโดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็น  
 ผู้พิพากษา และซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ท่านองค์นั้นคืน  
 พระชนม์ ก็เป็น พยานให้คน ทั้งปวงเชื่อ

ถาม 29 ในการที่พระคริสต์ทรงไถ่มนุษย์ไว้เรามีส่วนได้  
 รับอย่างไร

ตอบ เราได้รับโดยพระวิญญูณบริสุทธิ์ของพระองค์นำมา  
ให้เราได้รับจนได้

ยอห์น 1 : 12 แต่ว่าคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์  
พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนาจ ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้  
คือคนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์

ยอห์น 3 : 5-6 พระเยซูตอบว่า "เราบอกท่านตามจริงว่า  
ผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำ และพระวิญญูณก่อนจะเข้าไป  
แผ่นดิน ไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นแต่เนื้อหนัง  
และซึ่ง บังเกิด จากพระวิญญูณก็เป็นพระวิญญูณ

ทิตัส 3 : 5-6 พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดโดยชำระให้  
เรามีใจบังเกิดใหม่ และโดย พระวิญญูณบริสุทธิ์ทรงสร้าง  
ใหม่ ไม่ใช่ตามการชอบธรรม ซึ่งเราได้กระทำแต่ตาม  
พระองค์ทรงพระกรุณา พระวิญญูณนั้น พระองค์ได้ทรง  
ประทานแก่เราทั้งหลาย

อย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเรา

ถาม 30 พระวิญญูณนำเอาการไถ่บาปโดยพระ  
คริสต์มาให้เราอย่างไร

ตอบโดย ทำให้เราเกิดความเชื่อและทำให้เราเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกับพระคริสต์

โดยการทรงเรียกอย่างบังเกิดผล

เอเฟซัส 4 : 15-16 แต่ให้เรายึดเอาความจริงด้วยใจรับ  
เพื่อจะ จำเวญใหญ่ขึ้นทุกอย่าง ในองค์พระผู้เป็นศรีษะ  
คือ พระคริสต์ คือ เนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้น ที่  
ติดต่อกัน และผูกพันกัน โดยที่ ทุก ๆ ข้อต่อได้ช่วยชู  
กำลังตามขนาดอวัยวะ ทุกส่วน จึงได้เจริญ เติบโตขึ้นเอง  
ด้วยความรัก

กาลาเทีย 2 : 20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว  
และไม่ใช่ ข้าพเจ้าเองที่ยังมีชีวิต เป็นอยู่ แต่พระคริสต์  
ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ ใน ข้าพเจ้า และชีวิตซึ่ง  
ข้าพเจ้ามีอยู่ ในเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้ามีอยู่โดยศรัทธา

คือศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรัก ข้าพเจ้า และได้ประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

ถาม 31 การทรงเรียกออย่างบังเกิด ผลคืออะไร

ตอบ การทรงเรียกออย่างบังเกิดผลเป็นงานของพระ  
วิญญานของพระเจ้า

โดยพระวิญญาน ทรงชักชวน และทำให้เรารับพระเยซู  
คริสต์ ซึ่งทรงประทานแก่เราทาง

กิตติคุณด้วยวิธีทำให้ เราสำนึกในความ บาปและทุกข์และ  
ทำให้จิตใจของเราเกิด ความรู้

เรื่องพระคริสต์ และ เปลี่ยนใจเราเสียใหม่

2 เธซะโลนิกา 2 : 13 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่าน  
ทั้งหลายไว้แต่เดิมให้ถึง

ที่รอดโดยพระวิญญานได้ทรงชำระท่าน ให้บริสุทธิ์ และ  
โดยท่านได้เชื่อความจริง

กิจการ 2 : 37 เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วรู้สึก

แปลบแปลนใจ จึงกล่าวแก่เปโตร

และอัครสาวกอื่น ๆ ว่า "พี่น้องเอ๋ย" เราจะทำ อย่างไร

กิจการ 26 : 18 จะให้เราเปิดตาของเขา เพื่อเขาจะกลับ  
จาก ทางมืด มาถึงทางสว่าง และจากอำนาจของซาตาน

มาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษแห่งความผิด  
ของเขา และให้ได้รับ ส่วนที่จะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลาย

ซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรม แล้ว โดยความเชื่อในเรา

เอเสเคียล 36 : 26-27 เราจะให้เจ้าทั้งหลายสะอาดจาก  
ความชั่ว และรูปเคารพทั้งหลาย ของเจ้า เราจะให้จิตใจ

ใหม่แก่เจ้าทั้งหลาย และ จะตั้งจิตวิญญานใหม่ แก่เจ้าทั้ง  
หลาย และเราจะถอนหินเสียจากเนื้อ ของเจ้าทั้งหลาย

และประทานใจเนื้อแก่เจ้า และเราจะใส่ พระวิญญาน แก่  
เราไว้ ณ. ภายในเจ้า และจะให้เจ้าดำเนินในกฎหมายทั้ง

หลายแก่เรา และเราจะรักษารธรรมบัญญัติของเรา และจะ  
ประพฤติตามธรรมบัญญัติ นั้น

ฟิลิปปี 2 : 13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำกิจอยู่ภายใน  
 ท่านทั้งหลาย ทั้งให้  
 ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์  
 ยอห์น 6 : 37 , 44-45 สารพัดที่พระบิดาได้ทรงประทาน  
 แก่เราจะมาหาเรา  
 และผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่มีสิ่งเลยไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้ เว้น  
 ไข้พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา  
 จะชักนำเขา และเราจะให้ผู้นั้นเป็นขึ้นมาในวันที่สุดมีคำ  
 เจีย นไข้ในคำภีร์ศาสดา  
 พยากรณ์ว่าคนทั้งหลายจะเรียนรู้จากพระเจ้าทุกคนที่ได้ยิน  
 และเรียนรู้จากพระบิดา  
 ก็มาถึงเรา

ถาม 32 ผู้ถูกทรงเรียกอย่างบังเกิดผลได้รับประโยชน์  
 อะไรบ้างในชีวิตนี้

ตอบ ผู้ทรงถูกเรียกอย่างบังเกิดผลได้รับใ นชีวิตนี้ คือ  
 การทำให้ชอบธรรม  
 การรับเข้าเป็นบุตร การชำระให้บริสุทธิ์ และประโยชน์อื่น  
 ๆ หลาย อย่าง  
 อันบังเกิดร่วมหรือ จากประโยชน์ที่ กล่าวแล้ว  
 โรม 8 : 30 และผู้ใดในพระองค์ได้ทรงเรียกมาผู้นั้น  
 พระองค์ ได้ทรงบันดาล ให้เป็นผู้ชอบธรรม  
 เอเฟซัส 1 : 5 พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งเราไว้ก่อนตามที่  
 ของ พระทัยของพระองค์  
 ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญ  
 สง่าราศีแห่งพระคุณ  
 ของพระองค์  
 1 โครินธ์ 1 : 30 แต่ท่านทั้งหลายเป็นของพระองค์  
 เพราะเชื่อ ในพระเยซูคริสต์  
 ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งให้ประกอบไปด้วยปัญญาความชอบ  
 ธรรมการสร้างสรรค์ไว้  
 เฉพาะและการไถ่โทษสำหรับ เราทั้งหลาย

ถาม 33 การทำให้ชอบธรรมเป็นพระคุณที่พระเจ้า  
ประทานให้เปล่า ๆ คือ

ตอบ ทรงยกความผิดบาป ของเรา และถือว่าเราเป็นคน  
ชอบธรรมแล้วโดยเอา  
ความชอบธรรมของพระคริสต์มาใส่ให้ เราและเราจะรับเอา  
ได้โดยความเชื่อเท่านั้น  
เอเฟซัส 1 : 7 ในพระองค์นั้นเราได้รับการไถ่ โดยพระ  
โลหิต ของพระองค์ และได้รับ  
อภัยโทษในความผิดของเรา โดยพระกรุณาอันอุดมของ  
พระองค์

2 โครินธ์ 5 : 21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้  
พระองค์นั้น ผู้ไม่มีความผิด เป็นผิด  
เพราะเห็นแก่เรา เพื่อให้เราได้เป็นความชอบ ธรรมของ  
พระเจ้าโดยพระองค์  
โรม 3 : 24 แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบ  
ธรรม โดยไม่คิดว่า เพราะพระเยซู

ทรงไถ่เขาให้พ้นแล้ว

โรม 4 : 6 เหมือนดาวิดได้กล่าวถึงความสุข ของคนที่  
พระเจ้า ได้ทรงโปรดว่าเป็น  
คนชอบธรรมโดยมิได้อาศัยการประพฤติ  
โรม 5 : 18 เหตุฉะนั้นการรับโทษได้มาถึงคนทั้งปวง  
เพราะความผิดครั้งเดียว ฉันทิด  
พระกรรณาก็มาถึงคนทั้งปวง ฉันทิด  
กาลาเทีย 2 : 16 ก็ยังรู้ว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดจะเป็นคนชอบ  
ธรรม ได้โดยการประพฤติ  
เท่านั้น ถึงเราเองก็ได้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เพื่อจะได้  
เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธา  
ในพระคริสต์ และไม่ใช้การ ประพฤติตามธรรมบัญญัติ  
เพราะว่าโดยการประพฤติ  
ตามธรรมบัญญัติ นั้นไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่อยู่ในเนื้อ  
หนังจะเป็นคนชอบธรรมได้



### ถาม 34 การรับเข้าเป็นบุตรคืออะไร

ตอบ เป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เปล่า ๆ ทรงรับเรา  
เข้าไว้ และให้มีสิทธิ

ต่าง ๆ ในฐานะเป็นบุตรของพระองค์

1 ยอห์น 3 : 1 จงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทาน ความ  
รักแก่เราทั้งหลายเพียงไร

ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

ยอห์น 1 : 12 แต่ว่าคนเราทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์  
พระองค์ทรงโปรดให้

มีอำนาจที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้ คือ คนทั้งหลายที่ได้  
วางใจในพระนามของ

พระองค์

โรม 8 : 17 และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราจึงเป็น  
ทายาทพระเจ้าและเป็นทายาท

ด้วยกันกับพระคริสต์

### ถาม 35 การชำระให้บริสุทธิ์คืออะไร

ตอบ เป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เปล่าโดยทรงชุบ  
ให้เราเป็นคนใหม่

ทั้งหมดตามแบบฉายาของพระเจ้าและคลบ้นดาลให้เรา  
ตายด้านต่อบาป

และดำเนินชีวิตในความชอบธรรม

1 เปโตร 1 : 2 ซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระบิดาเจ้าได้  
ทรงล่วงรู้ไว้ก่อนโดย

พระวิญญาณได้ทรงชำระให้บังเกิดความนบนอบ เชื่อฟัง  
และให้รับการประพรม

ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

เอเฟซัส 4 : 24 และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้าง  
ขึ้นใหม่ตามแบบอย่าง

พระเจ้าในความชอบธรรม และความบริสุทธิ์ แห่งความ  
จริง

โรม 6 : 6 เราทั้งหลายรู้แล้วว่ามนุษย์ เก่าของเรานั้น  
ได้ตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวบาปจะสูญสิ้นไป เพื่อเรา  
จะไม่เป็นทาสของบาปนั้น

ถาม 36 ในชีวิตนี้ได้ประโยชน์อะไรอีกซึ่งเกิดร่วมหรือ  
จากการทำให้ชอบธรรม การรับเข้าเป็นบุตร และการชำระ  
ให้บริสุทธิ์

ตอบ ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเกิดร่วมหรือจากการทำให้ชอบ  
ธรรม การรับเข้าเป็น  
บุตรและการชำระให้บริสุทธิ์มีความรู้สึกแน่ใจว่าพระเจ้าทรง  
รักความสงบของ  
ใจวินิจฉัยและชอบ ความยินดี ในพระวิญญูณบริสุทธิ์ การ  
เพิ่มขึ้นแห่งพระคุณ  
และความวิริยะจนถึงที่สุด

โรม 5 : 1,2,5 เหตุฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเป็นคน  
ชอบธรรม เพราะความเชื่อแล้วเราจึง  
เป็นไมตรีกันกับพระเจ้า โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้  
เป็นเจ้าของเรา โดยพระเยซู  
นั้นเราทั้งหลายจึงได้เข้าร่วม พระคุณที่เรายืนอยู่นั้น และ  
เรามีความภูมิใจ ด้วยมีความ  
ไว้วางใจจะได้รับรัศมีของพระเจ้าและความหวังใจนั้นมิได้  
กระทำให้เกิดความเสียใจ  
เพราะไม่สมหวัง เหตุว่าความรักของพระเจ้าได้ซึมซาบ  
เข้าไป ในใจ ของเราโดยพระ  
วิญญูณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราทั้ง  
หลายแล้ว

โรม 14 : 17 เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การกิน  
และการดื่ม แต่เป็นความ  
ชอบธรรม และความสุขและความยินดี ในพระวิญญูณ  
บริสุทธิ์

ยอห์น 1 : ที่ 16 ด้วยว่าเราทั้งหลายได้รับความ บริบูรณ์  
ของพระองค์แล้ว

เป็นคุณซ้อนคุณ

ฟิลิปปี 1 : 6 ข้าพเจ้าไว้วางใจในสิ่งนี้ที่เดียวว่า พระองค์  
ผู้ทรงตั้งต้นการดี ไว้ใน  
ท่านทั้งหลาย แล้วคงจะกระทำให้สำเร็จจนถึงกาล วันแห่ง  
พระเยซูคริสต์

1 เปโตร 1 : 5 ผู้ที่ถือฤทธิเดชของพระเจ้าได้ทรงรักษา  
ไว้โดยความเชื่อให้ถึง  
ความรอดซึ่งทรงจัดไว้พร้อมจะได้ปรากฏ ในเวลาที่สุด

ถาม 37 ผู้เชื่อได้รับประโยชน์อะไรจากพระคริสต์เมื่อ  
ตาย

ตอบ เมื่อถึงตาย วิญญาณของผู้เชื่อจะบริสุทธิ์ยิ่ง และจะ  
ผ่านไปสู่อ่างาราคี

ส่วนร่างกายยังคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริสต์

จะพักอยู่ในหลุม จนกว่า

จะถึงวันเป็นขึ้นมาอีก

วิวรณ์ 14 : 13 ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงมาจากสวรรค์  
สั่งว่า "จงเขียนไว้เถิดว่า

ตั้งแต่นี้สืบไป คนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้า  
แล้วจะเป็นสุข และพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ตรัสว่าจริงอย่างนั้น เพื่อเขา จะได้หยุดจากการ  
เหน็ดเหนื่อยของเขา และผล

แห่งกิจการที่เขาได้ กระทำนั้นก็ติดตามเขาไป "

วิวรณ์ 19 : 8 และได้ทรงโปรดให้เจ้าสาวนั้นนุ่งห่ม  
แต่งตัวด้วยผ้าป่าน เนื้อละเอียด

สดใส บริสุทธิ์ ด้วยว่าผ้าป่านนั้นได้แก่ การประพฤติชอบ  
ธรรมของพวกธรรมิกชน

ลูกา 23 : 43 ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า "แท้จริงเรา  
บอกเจ้าว่า วันนี้เจ้าอยู่กับเรา ในเมืองบรมสุขเกษม"

กิจการ 7 : 55,59 ฝ่ายชะเตฟาโนประกอบด้วยพระ  
 วิญญาณ บริสุทธิได้เข้มแข็ง สวรรค์เห็นรัศมีของพระเจ้าและ  
 พระเยซูทรงยืน อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ เขาจึง  
 เอาหินขว้างชะเตฟาโน เมื่อกำลังอ่อนวอนพระเจ้าอยู่ว่า "   
 โอพระเยซูองค์ พระผู้เป็นเจ้า ของข้าพเจ้าขอทรงโปรดรับ  
 จิตตวิญญานของข้าพเจ้าด้วย"

ฟิลิปปี 1 : 23 แต่ข้าพเจ้าคิดลังเลอยู่ในระหว่าง สอง  
 ฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะลาไปอยู่กับพระ  
 คริสต์ซึ่งประเสริฐ กว่ามากนัก

2 โครินธ์ 5 : 8 คือเรามีความมั่นใจอยากจะอยู่กับองค์  
 พระผู้เป็นเจ้ามากกว่า อยู่ในร่างกายนี้

1 เธสะโลนิกา 4 : 14 เพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูวาย  
 พระชนม์ และคืนพระชนม์แล้ว ฉันทใด โดยพระเยซูนั้น  
 พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วให้เข้ามา กับ  
 พระองค์ ฉันทนั้น

ยอห์น 5 : 28 เพราะเวลาจะมาเมื่อบรรดาคนที่อยู่ใน  
 อุโมงค์ฝังศพ จะได้ยินสำเนียง ของพระองค์

ถาม 38 ผู้เชื่อจะได้รับประโยชน์อะไร จากพระคริสต์  
 เมื่อเป็นขึ้นมาจากความตาย

ตอบ เมื่อเป็นขึ้นมาจากความตาย ผู้เชื่อจะถูกยกขึ้นสู่สง่า  
 ราศีจะได้รับการรับไว้โดย

เปิดเผย และปลดปล่อยในวันพิพากษา และจะได้รับ  
 ความสุขยิ่งในการร่วมสามัคคี

ธรรมกับพระเจ้า อย่างบริบูรณ์ตลอดนิรันดร์

1 โครินธ์ 15 : 43 เมื่อหว่านลงนั้นก็เป็นที่ไร้ศรั้ง  
 เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วก็จะมียศ

มัทธิว 10 : 32 เหตุคั้งนั้นทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์  
 เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์

พระบิดาของเราผู้อยู่ในสวรรค์

มัทธิว 25 : 34 ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่  
 บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาท่านทั้งหลาย

ที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาแผ่นดินซึ่ง  
ได้เตรียมไว้สำหรับท่านทั้ง

หลาย ตั้งแต่แรกสร้างโลก

สดุดี 16 : 1 พระองค์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นหนทาง  
ดำเนินชีวิต ความยินดี อันบริบูรณ์มีอยู่ตรงพระพักตร์  
พระองค์

ถาม 39 พระเจ้าต้องประสงค์ให้มนุษย์ทำหน้าที่อะไรบ้าง

ตอบหน้าที่ที่พระเจ้าต้องประสงค์ให้มนุษย์ทำคือให้เชื่อฟัง  
น้ำพระทัยที่  
สำแดงให้ทราบแล้ว

มีคาห์ 6 : 8 โอ ..บรรดาชน พระองค์ได้ทรงแจ้งให้ทราบ  
แล้วว่าอะไรน่ะดี พระยะโฮวาทรงพระประสงค์อะไรจากท่าน

เล่านอกจากทำการยุติธรรมและ รักความเมตตากรุณา  
และดำเนินชีวิต อย่างสุภาพเคียงคู่ไปกับพระเจ้า  
ลูกกา 10 : 28 พระองค์ จึงตรัสแก่เขาว่า "ท่านตอบถูก  
แล้ว จงกระทำอย่างนั้น แล้วจะได้ชีวิต"

ถาม 40 กฎแห่งความเชื่อฟังที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้  
แก่มนุษย์ทราบ ครั้งแรกคืออะไร

ตอบ กฎที่พระเจ้าเปิดเผยให้มนุษย์เชื่อฟังครั้งแรกคือ  
กฎจริยธรรม

โรม 2 : 14-15 เพราะว่าเมื่อพวกต่างประเทศ ซึ่งไม่มี  
ธรรมบัญญัติได้ประพฤติ ตามธรรมบัญญัติ โดยธรรมชาติ  
คนเหล่านั้น แม้ไม่มีธรรมบัญญัติ ตัวของตัว ก็เป็น  
บัญญัติแก่ตัวเอง คือ เขา สำแดงการของกฎหมายนั้นที่  
จารึกไว้ในใจของเขา ใจซึ่งสังเกตผิด และชอบ ก็เป็น  
พยานบอกเขา และโดยความคิดทั้งหลายของเขาเอง เขา  
ก็จะปรับโทษตัวเอง หรือแก้ตัวเขา

ถาม 41 กฎจริยธรรมย่อ ๆ มีอะไรบ้าง

ตอบ กฎจริยธรรมย่อ ๆ คือเฉลยธรรมบัญญัติ สิบประการ  
เฉลยธรรมบัญญัติ 10 : 4 แล้วพระองค์ได้จารึกไว้ใน  
ศิลา นั้น ซึ่งเป็นบัญญัติ สิบประการ ให้เหมือนครั้งนั้นที่  
พระยะโฮวา ได้ตรัสแก่เจ้าทั้งหลาย ที่ภูเขา ออกมาจาก  
ท่ามกลางเปลวเพลิงในที่ประชุมกันนั้นแล้ว พระยะโฮวาได้  
ประทานแผ่นศิลานั้นไว้แก่เรา

มัทธิว 19 : 17 ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าไปในชีวิตก็ให้ถือ  
รักษา ธรรมบัญญัติไว้

ถาม 42 บัญญัติสรุปของเฉลยธรรมบัญญัติ สิบประการ  
มีว่าอย่างไร

ตอบ บัญญัติสรุปของเฉลยธรรมบัญญัติสิบประการ คือ  
จงรักพระเจ้า

ด้วยสิ้นสุดใจสุดจิต และสุดกำลัง และสุดความคิด  
และรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง

มัทธิว 22 : 37-40 พระเยซูทรงตอบเขาว่า "จงรัก  
พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดจิต

สุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั้นแหละ  
เป็นธรรมบัญญัติข้อต้นข้อใหญ่

ข้อสองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง  
บัญญัติและ คำพยากรณ์

ทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในธรรมบัญญัติสองข้อนี้ "

ถาม 43 คำนำของเฉลยธรรมบัญญัติ สิบประการมีว่า  
อย่างไร

ตอบ คำนำของเฉลยธรรมบัญญัติสิบประการประกอบด้วย  
ข้อความดังต่อไปนี้

เราคือพระยะโฮวา พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายผู้ได้นำเจ้า  
ออกจากแผ่นดินอียิปต์

คือ จากเรื่อนทาส

ถาม 44 คำนำของเฉลยธรรมบัญญัติสิบประการสอน  
อะไรแก่เราบ้าง

ตอบ คำนำของธรรมบัญญัติสิบประการสอนว่าเนื่องจาก  
พระเจ้า

เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลาย  
และเป็นพระผู้ไถ่

เราจึงจำต้องรักษาธรรมบัญญัติ ของพระองค์

เฉลยธรรมบัญญัติ 11 : 1 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงรัก พระ  
เยโฮวาพระเจ้าของเรา

และรักษา คำโอวาท ข้อกฎหมาย ข้อพิพากษา และข้อ  
บัญญัติ ทั้งปวงของ พระองค์

เสมอเป็นนิจ

1 เปโตร 1 : 17-19 และถ้าท่านอธิษฐานขออย่างที่ว่า

ขอพระบิดา ผู้ไถ่ทรงพิพากษา

ตามการประพฤติของทุกคน และหา ไถ่ทรงเห็นแก่หน้า  
คนใดไม่เลยเวลาที่ท่าน

อาศัยอยู่ในโลกนี้ จงประพฤติด้วยความเกรงกลัว โดยรู้  
ว่าไม่ได้ทรงไถ่ท่าน

ทั้งหลายออกจาก การประพฤติตามความโง่ ซึ่งท่านได้  
เรียนมาจากบรรพบุรุษนั้น

ด้วยสิ่งของที่จะเปื่อยเน่าไปคือเงินและทอง แต่ทรง ไถ่  
ด้วยโลหิตอันมีราคามาก

คือพระโลหิตของพระคริสต์ เหมือนเลือด ของลูกแกะที่  
ปราศจากพิการและด่างพร้อย

ถาม 45 ธรรมบัญญัติข้อแรกว่าอย่างไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อแรกมีว่า เจ้าอย่ามีพระอื่นนอก  
เหนือจากเรา

อพยพ 20 : 3 อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา

ถาม 46 ธรรมเนียมบัญญัติข้อ 1 นี้มีความมุ่งหมายอะไร

ตอบ ธรรมเนียมบัญญัติข้อหนึ่งนี้ ต้องการให้เรา<sup>รู้</sup>และรับทราบ<sup>ว่า</sup>  
พระเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ แต่องค์เดียวและทรงเป็น  
พระเจ้าของเรา และต้อง

นมัสการและถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างเหมาะสม

1 พงศาวดาร 28 : 9 โซโลมอนบุตรชายของเราเอ๋ย จง

รู้จักพระเจ้าแห่งบิดาของเจ้า

สัญญาว่า จะเดินในทางทั้งปวงของ พระองค์ และรักษาข้อ

กฎหมาย ข้อบัญญัติ และข้อพิพากษาทั้งปวง และเชื่อฟัง

ถ้อยคำของพระองค์

สดุดี 95 : 6 มาเถิดให้เราทั้งหลายอ่อนน้อมกายลง

นมัสการ ให้คุกเข่าลงตรงพระ

ยะโฮวา ผู้ทรงสร้างพวกเราเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า

ของเรา พวกเรา เป็นพลไพร่ ที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ และ

เป็น ประคองฝูงแกะอยู่เงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์

มัทธิว 4 : 10 เพราะมีคำเขียนไว้ว่า จงกราบไหว้พระองค์

ผู้เป็นพระเจ้าของตน และปฏิบัติพระองค์ผู้เดียว

ถาม 47 ธรรมเนียมบัญญัติข้อแรกห้ามอะไร

ตอบ ธรรมเนียมบัญญัติข้อแรกห้ามการปฏิเสธหรือละเลยไม่  
นมัสการ

และถวายเกียรติแด่องค์พระเจ้า ว่าเป็นพระเจ้า และเป็น

พระเจ้าของเรา ทั้งหลายและห้ามการนมัสการและการ

ถวายเกียรติ อันควรแก่พระองค์ แต่องค์เดียวนั้นแก่สิ่งใด

อื่น ๆ

สดุดี 14 : 1 คนโงคเขลากล่าวในใจของตนแล้วว่า

พระเจ้า ไม่มี



โรม 1 : 20-21 คือ ฤทธานุภาพอันถาวรและสัมภาวะของ  
พระองค์ ก็ทรงปรากฏชัด  
ในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้น ตั้งแต่แรกสร้างโลก  
เขาทั้งหลายจึงไม่มี

ข้อจะแก้ตัวได้ เพราะว่า เมื่อเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้า

แล้ว เขายังมิได้ถวายเกียรติยศ

แต่พระองค์ อย่างสมควร ที่เขาจะกระทำแก่พระเจ้า และ  
หาได้ขอบพระคุณไม่

สดุดี 81 : 11 แต่พลไพร่ของเรามีได้ฟังเสียงของเรา  
พวกอิสราเอลไม่มีสักคน

เดียวฟังเรา

โรม 1 : 25 ด้วยเขาได้เอาความจริงของพระเจ้ามาแลก  
เปลี่ยนกับความเท็จ และได้

นมัสการ ปฏิบัติสิ่งที่ทรงสร้างไว้แทนที่จะปฏิบัติ

พระองค์ผู้ทรงสร้างผู้สมควร

จะได้รับการสรรเสริญเป็นนิรันดร์

ถาม 48 เราเร่ ยนรู้อะไรพิเศษจาก คำว่า "นอกเหนือ  
จากเรา" ในธรรมบัญญัติ  
ข้อหนึ่งนั้น

ตอบ คำว่า "นอกเหนือจากเรา" ในเฉลยธรรมบัญญัติข้อ  
หนึ่งนั้นสอนว่า

พระเจ้าซึ่งทรงเห็นทุกสิ่งทรงสังเกตและทรงไม่พอพระทัย  
ในบาปที่ไปมีพระเจ้าอื่น

สดุดี 139 : 1-3 ข้าแต่พระยะโฮวาพระองค์ทรงพิจารณา  
และทรงทราบ

ข้าพเจ้า แล้วซึ่งข้าพเจ้านั่งลงหรือลุกขึ้นนั้นพระองค์ทรง  
ทราบหมดและความคิด

ของข้าพเจ้าพระองค์ทราบแต่ไกล พระองค์ทรงพิจารณาดู  
ทางเดิน ของข้าพเจ้า

และที่นอนของข้าพเจ้า ทางประพฤติกของข้าพเจ้านั้น  
พระองค์ทรงทราบทั้งสิ้น

เฉลยธรรมบัญญัติ 30 : 17-18 แต่ใจของข้าพเจ้า

แปรปรวน มิได้เชื่อฟัง และหลงไป

กราบไหว้ นมัสการปฏิบัติพระอื่น ๆ เรากล่าวแก่เจ้าทั้ง

หลายวันนี้ว่า เจ้าทั้งหลาย

จะฉิบหายเสียเป็นแน่

ถาม 49 ธรรมบัญญัติข้อสองว่าอย่างไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อสองอย่าทำรูปเคารพสำหรับตน ป็น

สัณฐาน

รูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมีอยู่ในฟ้าอากาศ เบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่

ในแผ่นดินเบื้องล่าง

หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติ

รูปเคารพเหล่านั้นด้วยเราคือ

พระเจ้าของเจ้า เป็นผู้หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึง

ลูกหลาน ของผู้ที่ซึ่งเรา

กระทั้งสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่แสดง ความรักมั่นคง แก่  
ผู้ที่รักเราและปฏิบัติตาม บัญญัติของเรากระทั้งพันชั่วอายุ  
คน

อพยพ 20 : 4-6 " อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็น

สัณฐานรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด

เบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ ใน

น้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้

หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้นเลย ด้วยเรา คือพระยะโฮวาของ

เจ้าเป็นผู้หวงแหนให้โทษ

ของบิดาที่ซึ่งเรานั้นติด เนื่อง จนถึงลูกหลานกระทั้งสาม

ชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่แสดง

ความกรุณาแก่ผู้ที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเราถึง

หลายพันชั่วอายุคน

ถาม 50 ธรรมบัญญัติข้อสองมุ่งหมายอะไร

ตอบ ธรรมเนียมบัญญัติข้อสองต้องการให้รับเอารักษาและให้  
ครบถ้วน

ซึ่งบรรดาการน้สการและกฎหมายต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรง  
บัญญัติไว้ในพระคำ ของพระองค์

เฉลยธรรมเนียมบัญญัติ 12 : 32 สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสั่งเจ้าทั้ง  
หลาย จงระวังทำตาม อย่าได้เพิ่มเติมหรือลดหย่อนเสีย  
จากคำนั้นเลย

มัทธิว 28 : 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเรา ได้สั่ง  
พวกท่านไว้

ถาม 51 ธรรมเนียมบัญญัติข้อสองห้ามอะไรบ้าง

ตอบ ห้ามการน้สการพระเจ้าด้วยรูปเคารพหรือด้วยวิธีอื่น  
ๆ ที่มีได้

บัญญัติไว้ในพระคัมภีร์

โรม 1 : 22-23 เขาถือตัวว่าเป็นนักปราชญ์ เขาจึงเป็นคน  
โง่เขลาไปและเขาเอา สง่าราศีของพระเจ้าที่จะสูญเสียไปไม่

ได้มาแปลงเป็นรูปที่จะเปื่อยเน่าไปเป็นรูปนก เป็นรูป  
สัตว์จตุบาท และเป็นรูปสัตว์เลื้อยคลาน

โคโลสี 2 : 18 อย่าให้คนใดตัดสินท่านแพ้เสียบำเหน็จ  
ของท่าน ด้วยกิริยา ที่เขาทำที่ถ่อมตัวลง และไหว้ทูต  
สวรรค์ และไฟฝันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้เห็น และพอง  
ตัวขึ้นเปล่า ๆ ตามความคิดของเนื้อหนัง

ถาม 52 เหตุผลเกี่ยวเนื่องกับธรรมเนียมบัญญัติข้อสองมี  
อะไรบ้าง

ตอบ เหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับเฉลยธรรมเนียมบัญญัติ ข้อสอง มี  
ว่าพระเจ้าทรง

มีอำนาจเหนือตัวเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา

และรื้อนพระทัย

ในการน้สการของพระองค์

สดุดี 45 : 11 ด้วยว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเธอ  
จงน้อมตัวลงกราบไว้พระองค์

สดุดี 100 : 3 ท่านทั้งหลายจงรู้ว่าพระยะโฮวาเป็น  
พระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างเรา เราจึงเป็นพรรคพวก  
พระองค์ เราเป็น ไพร่พลของพระองค์ และเป็นฝูงแกะที่  
พระองค์ทรงบำรุงเลี้ยง

อพยพ 34 : 14 ส่วนพวกเจ้าอย่าได้นมัสการพระอื่นเลย  
เพราะพระยะโฮวา ผู้ทรงนาม ว่าหวงแหน เป็นพระเจ้าผู้  
หวงแหน

1 โครินธ์ 10 : 22 เราจะอุทิศสักการะทำให้องค์ พระผู้  
เป็น เจ้าทรงอิฉาหรือ เรามีฤทธิ์กว่าพระองค์หรือ

ถาม 53 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อสามว่าอย่างไร

ตอบ ธรรมเนียมปฏิบัติข้อสามว่าอย่าออกพระนามพระเจ้าอย่าง  
ไม่สมควร

ด้วยผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้น  
พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษหามิได้

อพยพ 20 : 7 อย่าออกพระนามพระยะโฮวาพระเจ้าของ  
เจ้าเปล่า ๆ ด้วยผู้ที่ออก  
พระนามพระองค์เปล่า ๆ นั้นพระยะโฮวาถือว่า ไม่มีโทษ  
หามิได้

ถาม 54 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อสามมุ่งหมายอะไร

ตอบ บัญญัติข้อสามมุ่งหมายให้ใช้พระนาม พระตำแหน่ง  
กฎหมาย พระคำ  
และพระราชกิจของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ และด้วย  
ความเคารพ

สดุดี 29 : 2 จงถวายเกียรติยศ แก่พระยะโฮวาให้สม  
กับ พระนาม ของพระองค์

วิวรณ์ 15 : 3-4 ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมหากษัตริย์แห่ง  
ประเทศทั้งปวง วิธีการทั้งหลาย

ของพระองค์ทรงเป็นอันยุติธรรม และแท้จริง โอองค์พระผู้  
เป็นเจ้าใครผู้ใดจะ  
ไม่เกรงกลัว พระองค์ และจะไม่ถวายเป็นเกียรติยศแก่  
พระนามของพระองค์เล่า

ปัญญาจารย์ 5 : 1 จงระวังเท้าของเจ้า เมื่อเข้าไปยังวิหาร  
ของพระเจ้าเพราะ  
การเข้าใกล้ชิดเพื่อจะเชื่อฟัง ก็ดีกว่าคนโง่ด เขลาถวายเป็น  
สักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตน

กระทำความบาป

สดุดี 138 : 2 ข้าพเจ้าจะนมัสการตั้งหน้าตรงไปยังพระ  
วิหารอันบริสุทธิ์ ของพระองค์ และจะยกย่องสรรเสริญ  
พระนาม ของพระองค์ เพราะพระกรุณาคุณ และความสัตย์  
ของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้ พระคำรัสของ  
พระองค์เป็นใหญ่เหนือพระนามทั้งสิ้นของพระองค์

สดุดี 104 : 24 ข้าแต่พระยะโฮวา พระราชกิจของ  
พระองค์มีเป็นเอนกประการ จริงพระองค์ได้ทรงกระทำการ  
นั้นทั้งสิ้นโดยพระสติปัญญา

ถาม 55 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อสามห้ามอะไร

ตอบ ธรรมเนียมปฏิบัติข้อสามห้ามใช้พระนามพระเจ้าในทางดู  
หมิ่น

และเหยียดหยามทุกประการ

เลวีนิติ 19 : 12 อย่าสาบานออกพระนามของเราโดย  
ความเท็จ และอย่าทำให้นาม พระเจ้าของเจ้าเสื่อมเสียเรา  
เป็นยะโฮวา

มัทธิว 5 : 34-35 ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่า  
สาบานเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็นที่นั่ง  
ของพระเจ้า จะอ้างถึงแผ่นดินก็ดี เพราะแผ่นดินเป็นที่รอง  
พระบาท ของพระเจ้า จะอ้างถึง กรุงเยรูซาเล็มก็ดี เพราะ  
กรุงเยรูซาเล็ม เป็นราชธานีของพระมหา กษัตริย์

ถาม 56 เหตุผลเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติข้อสามมีอะไรบ้าง

ตอบ เหตุผลเกี่ยวกับธรรมเนียมบัญญัติข้อสามมีว่าผู้ละเมิด  
 บัญญัติ  
 ข้อนี้อาจไม่ได้รับโทษอะไรจาก มนุษย์แต่พระองค์ไม่ทรง  
 ยอม ให้เลี้ยงคำพิพากษา  
 อันชอบธรรมของพระองค์ไม่ได้  
 เฉลยธรรมเนียมบัญญัติ 28 : 59 พระยะโฮวาจึงทรงกระทำ ให้  
 บังเกิดโรคร้ายแก่เจ้า  
 และให้บังเกิดโรคร้ายแก่เผ่าพันธุ์ของเจ้า เป็นโรคร้ายอันอยู่  
 ช้านาน และให้มีความเจ็บ  
 ความไข้ที่ให้ความลำบากมากมาย

ถาม 57 ธรรมเนียมบัญญัติข้อสี่ มีว่าอย่างไร

ตอบ ธรรมเนียมบัญญัติข้อสี่มีว่า จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็น  
 วันบริสุทธิ์

จงทำงานทั้งสิ้น ของเจ้าหวัน แต่วันที่เจ็ดนั้น  
 เป็นวัน สะบาโตของพระเจ้าของเจ้า  
 ในวันนั้นอย่ากระทำ งานการสิ่งใด ๆ คือเจ้าเอง หรือ  
 บุตรบุตรของเจ้า หรือทาสทาสี  
 ของเจ้า หรือสัตว์ใช้ ของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ภายใน  
 ประตุมือง ของเจ้าเพราะ  
 ในหวันพระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดิน และทะเล  
 และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่  
 เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงงดการทำงานไว้ เหตุฉะนั้น  
 พระเจ้าได้ทรงอวยพระพร  
 แก่วันสะบาโตและทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์  
 อพยพ 20 : 8-11 จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวัน  
 บริสุทธิ์ จงทำงาน  
 ทั้งสิ้นของเจ้าหวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสะบาโต แห่ง  
 พระยะโฮวา พระเจ้าของเจ้า  
 ในวันนั้นอย่ากระทำการงานใด ๆ คือเจ้าเอง หรือบุตร  
 บุตรีของเจ้า หรือทาสทาสี

ของเจ้าหรือสัตว์ใช้ ของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ภายใน  
 ประตุมืองของเจ้า  
 เพราะในทวัน พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดิน และ  
 ทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่  
 ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงงดการงานไว้ เหตุฉะนั้น  
 พระเจ้าได้ทรงอวยพระ  
 พรแก่วันสะบาโต และทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์

ถาม 58 ธรรมเนียมบัญญัติข้อี่มุ่งหมายอะไร

ตอบ ธรรมเนียมบัญญัติข้อี่มุ่งหมายการรักษาวันที่พระเจ้า  
 กำหนดไว้ใน  
 พระคำของพระองค์ให้บริสุทธิ์ คือวันหนึ่ง ในเจ็ดวันที่ให้  
 ถวายเป็นวัน สะบาโต  
 บริสุทธิ์แต่พระองค์  
 เลวินิตี 19 : 30 จงรักษาวันสะบาโตและนับถือโบสถ์ของ  
 เรา เราเป็นยะโฮวา

เฉลยธรรมบัญญัติ 5 : 12 จงถือวันสะบาโต ถือเป็น  
 วัน บริสุทธิ ตามคำพระยะโฮวา  
 พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสสั่งไว้แก่เรา

ถาม 59 วันอะไรในเจ็ดวันที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เป็นวัน  
 สะบาโตประจำสัปดาห์

ตอบ ตั้งแต่วันสร้างโลกมาจนถึงวันพระคริสต์คืนพระชนม์  
 พระเจ้าทรงกำหนด  
 วันที่ เจ็ดเป็นวันสะบาโต นับแต่นั้นมาตลอดไปจนกว่าจะ  
 สิ้นโลก จงถือเอาวันที่หนึ่ง  
 ของสัปดาห์เป็นวันสะบาโตของคริสเตียน  
 ปฐมกาล 2 : 3 พระเจ้าจึงได้ทรงอวยพระพรแก่วันที่เจ็ด  
 นั้นตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์  
 เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดจาก สรรพการที่  
 พระองค์ทรงนฤมิตสร้างไว้

อพยพ 16 : 23 โมเสสได้บอกเขาว่า นี่แหละเป็น: พระยะโฮวา ทรงรับสั่ง ไว้แล้วว่า  
พรุ่งนี้เป็นวันงดการ เพราะเป็นวันสะบาโตวันบริสุทธิ์แห่ง  
พระยะโฮวา

กิจการ 20 : 7 ในวันอาทิตย์เมื่อเราทั้งหลายประชุม  
กันทำพิธี หักขนมปัง  
เปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขา เพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขา  
แล้ว

1 โครินธ์ 16 : 1-2 เรื่องการเรียไร สำหรับธรรมิกชนนั้น  
ข้าพเจ้าได้สั่งคริสตจักร  
ที่กาลาเทียอย่างไร ท่านทั้งหลาย จงกระทำเหมือนอย่าง  
นั้น ทุกวันอาทิตย์ให้พวกท่าน  
ทุกคนเก็บเงินผล ประโยชน์ที่ได้ไว้บ้าง  
วิวรณ์ 1 : 10 พระวิญญูญาณได้ทรงคลีใจข้าพเจ้าในวันของ  
องค์พระผู้เป็นเจ้า

ถาม 60 จะถือวันสะบาโตให้บริสุทธิ์อย่างไร

ตอบ ถือวันสะบาโตให้บริสุทธิ์โดยพักผ่อนอย่างบริสุทธิ์  
ตลอดวันแม้ทำงาน  
และเล่นกีฬาจะเป็นการชอบในวันทั้งหกและให้ใช้ตลอด  
วันในการนมัสการ

พระเจ้าร่วมกันและแต่ลำพังเว้นไว้แต่งานที่เกี่ยวข้อง กับ  
ความเมตตาและจำเป็นจริง ๆ

เลวีนิติ 23 : 3 จงทำงานในหกวัน แต่วันที่เจ็ดเป็น  
วันสะบาโตสำหรับ หยุดหายเหนื่อย เป็นวันสำหรับการ  
ประชุม อันบริสุทธิ์ ในวันนั้นเจ้าทั้งหลาย อย่ากระทำ  
การเลย เป็นวัน สะบาโตของยะโฮวาทั่วไปในบ้านเมืองทั้ง  
หลายของเจ้า

อิสยาห์ 58 : 13-14 ถ้าเจ้าจะยับยั้งเท้าไม่ล่วงละเมิด  
วันสะบาโต ไม่ทำกิจธุระของเจ้า ในวันบริสุทธิ์ของเรา ถ้า  
เจ้าเรียกวันสะบาโตว่าเป็นวันที่พึงพอใจ และเป็นวัน  
บริสุทธิ์ ของพระยะโฮวาซึ่งควรจะนับถือไว้ ถ้าเจ้าจะถือ  
รักษาไว้โดย เว้นกิจวัตรประจำวัน โดยไม่ทำกิจธุระส่วน  
ตัว และไม่พูดคำ ที่ไม่เป็นสาระ เมื่อนั้นเจ้าจะได้ประสบ



ความพึงพอใจ ในพระยะโฮวา แล้วเราจะให้เจ้าที่คร่อมอยู่ บนที่สูงทั้งหลายแห่ง แผ่นดินโลก และจะทำให้เจ้าอิมหน้า ด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้า ด้วยพระโอษฐ์ ของพระยะโฮวาได้ตรัสไว้ดั่งนั้น

มัทธิว 12 : 11-12 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า มีผู้ใดในพวกท่าน ถ้ามีแกะตัวเดียว และแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโต เขาจะไม่ฉุดลากแกะขึ้นหรือ ฝ่ายมนุษย์ คนหนึ่งก็ประเสริฐยิ่งกว่า แกะมากกว่าเท่าใดเหตุฉะนั้น จึงไม่สมควรทำการดี ในวันสะบาโต

มะธะโก 2 : 27 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า วันสะบาโตนั้น ตั้งไว้สำหรับมนุษย์ มิใช่ ตั้งมนุษย์สำหรับวันสะบาโต

ถาม 61 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อห้ามอะไรบ้าง

ตอบ ธรรมเนียมปฏิบัติข้อห้ามการละเว้น หรือการสักแต่ว่าทำงาน

อันเป็นหน้าที่ซึ่งมีความจำเป็น หรือทำให้วันมลทินไปด้วยความ กิจจคร้าน หรือทำงานที่เป็นบาปโดยตรง หรือโดยกระทำงานรับจ้าง หรือการหย่อนใจ

ด้วยความคิดวจา และงานที่ไม่จำเป็น  
เอเสเคียล 23 : 38 อนึ่งเขาทั้งหลายได้ทำดั่งนี้แก่เรา คือเขา ทำวิหารของเราเอง ให้เป็นมลทินไปในวันเดียนั้น และได้ ประมาทวันสะบาโตทั้งหลายของเรา

เยเรมีย์ 17 : 21 พระยะโฮวาได้ตรัสดั่งนี้ว่า เจ้าทั้งหลาย จงระวังอย่าได้แบกของใด ๆ ในวันสะบาโต และอย่าได้พาของเข้า ไปโดยประตูเมืองเยรูชะเล็ม

ลูกา 23 : 56 แล้วเขาก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมในวันสะบาโต นั้นเขาก็หยุดการไว้ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ถาม 62 เหตุผลอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมเนียมบัญญัติข้อสี่มีว่าอย่างไร

ตอบ เหตุผลก็มีอยู่ว่า พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราประกอบอาชีพทุกวัน แต่ทรงถือว่าวันที่เจ็ดเป็นวันพิเศษของพระองค์ทรงทำแบบอย่างไว้แล้วและทรงอวยพระพร

ในวันสะบาโต

อพยพ 31 : 15-16 จงทำการแต่ในกำหนดหกวันแต่ในวันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสะบาโต

จงงดการไว้ และถือเป็นวันบริสุทธิ์แห่งพระยะโฮวาผู้ใดจะทำการในวันนั้นต้อง

ถูกปรับโทษถึงตาย เหตุฉะนั้นชนชาติอิสราเอล จึงถือวันสะบาโตตลอดชั่ววงศ์ของเขา

เป็นเครื่องหมายระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอล เสมอไป

เลวีนิติ 23 :3 จงทำงานในหกวัน แต่วันที่เจ็ดเป็น

วัน สะบาโตสำหรับหยุดหายใจ

เหนื่อย เป็นวันสำหรับการประชุมอันบริสุทธิ์ ในวันนั้น

เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำการเลย

เป็นวันสะบาโตของยะโฮวาทั่วไปในบ้านเมืองทั้งหลายของเรา

อพยพ 31: 7 ด้วยว่าในหกวันพระยะโฮวา ได้ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดินแต่ในวันที่เจ็ด พระองค์ ได้ทรงงดการทำงานไว้ และได้ ทรงหย่อนพระทัย

ปฐมกาล 2 : 3 พระเจ้าจึงได้ทรงอวยพระพรแก่วันที่เจ็ดตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์

ถาม 63 ธรรมเนียมบัญญัติข้อห้ามีว่าอย่างไร

ตอบ ธรรมเนียมบัญญัติข้อห้ามีว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้

ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระยะโฮวา ทรงประทานให้แก่เจ้า  
อพยพ 20 : 12 จงนับถือบิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุ  
ของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน  
ซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้า ของเจ้าประทานแก่เจ้า

ถาม 64 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อห้ามมุ่งหมายอะไร

ตอบ มุ่งหมายจะให้ดำรงไว้ซึ่งการให้เกียรติและทำหน้าที่  
ซึ่งมีต่อทุกคนใน  
สถานที่ต่าง ๆ กันและในความสัมพันธ์ต่าง ๆ กันใน ฐานะ  
ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อย  
และผู้เสมอกัน  
เลวีนิติ 9 : 32 จงคำนับคนผมหงอก และนับถือคนแก่  
และเกรงกลัวพระเจ้าเราเป็น  
ยะโฮวา

เอเฟซัส 6 : 1,5 ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงนอบน้อมเชื่อฟัง  
บิดา มารดาของตัวด้วย เห็น  
แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะการกระทำ อย่างนั้นเป็นการ  
ถูก ฝ่ายพวกทาส จงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนาย ตามเนื้อหนัง  
ด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่น ด้วยน้ำวาใจจริง เหมือนกระทำ  
แก่ พระคริสต์

โรม 13 : 1 ให้ทุกคนยอมอยู่ใต้บังคับผู้มีอำนาจด้วยว่า  
ไม่มี อำนาจอันใด  
เว้นไว้ซึ่งมาจากพระเจ้า ผู้มีอำนาจซึ่งดำรงอยู่นั้น พระเจ้า  
ก็ได้ทรงตั้งไว้

เอเฟซัส 6 : 9 ฝ่ายนายจงประพฤติต่อทาสอย่าง  
เดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญเขาด้วย ท่านทั้งหลายทราบแล้ว  
ว่าพระองค์ผู้เป็น นายของเขาและของท่านอยู่ในสวรรค์  
และพระองค์ก็ไม่ทรงเลือก หน้าผู้ใดเลย

โรม 12 : 10 ส่วนการที่รักพี่น้องนั้นจงรักด้วยใจเอ็นดู  
ส่วนการถืออิสตรียศ ซึ่งกัน และกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดี  
กว่าตัว

### ถาม 65 ธรรมบัญญัติข้อห้าห้ามอะไร

ตอบ ห้ามมิให้ละเลยหรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ ต่อ  
เกียรติ และหน้าที่ซึ่ง  
เป็นของทุกท่านในสถานที่ต่าง ๆ กันและใน ความสัมพันธ์  
ต่าง ๆ

โรม 13 : 7-8 ท่านทั้งหลายจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควร  
จะได้รับช่วยอากร  
ควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้น ภาษีควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้  
ผู้นั้น ความยำเกรงควรจำให้  
แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่  
ผู้ใด อย่าเป็นหนี้ คนหนึ่ง  
คนใดเลย เว้นแต่ในการรักซึ่งกันและกัน เพราะว่าคนใด  
ที่รักคนอื่น ก็กระทำให้ ธรรมบัญญัติสำเร็จแล้ว

### ถาม 66 เหตุผลเกี่ยวกับธรรมบัญญัติข้อห้ามีว่าอย่างไร

ตอบ เหตุผลก็คือ เป็นพระสัญญาที่ประทานอายุยืน และ  
ความมั่งคั่ง  
(เพื่อส่งเสริมสง่าราศี ของพระเจ้าและเป็นคุณแก่ผู้นั้น  
เอง)ให้แก่ผู้รักษาธรรมบัญญัติข้อนี้

เอเฟซัส 6 : 2-3 จงนับถือบิดามารดาของตน ซึ่งเป็น  
ธรรมบัญญัติแรกที่มีคำทรง  
สัญญาไว้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลาย จะได้อยู่เย็นเป็นสุข  
และมีชีวิตยืนยาวที่แผ่นดินโลก

### ถาม 67 ธรรมบัญญัติหก มีว่าอย่างไร

ตอบ มีว่า "อย่าฆ่าคน"  
อพยพ 20 : 13 " อย่าฆ่าคน"

ถาม 68 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อหกมีความมุ่งหมายอย่างไร

ตอบ มีความมุ่งหมายคือให้มีการพยายามโดยชอบธรรมที่

จะสงวน

ชีวิตเราเองและของผู้อื่นไว้

เอเฟซัส 5 : 29-30 ด้วยว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนัง

ของ ตนเอง แต่ยอมเลี้ยงบำรุงไว้

เหมือนพระคริสต์ ทรงเลี้ยงบำรุง คริสตจักร เพราะว่าเรา

ทั้งหลายเป็นอวัยวะแห่ง

พระกายของพระองค์

สดุดี 82 : 3-4 จงพิพากษาความของผู้ที่มีกำลังน้อย

ของลูกกำพร้า คนมีทุกข์ยาก

และคนจน ตามยุติธรรม จงสงเคราะห์ คนที่มีกำลังน้อย

และคนขัดสนให้รอดพ้น

จากมือคนชั่ว

ถาม 69 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อหก ห้ามอะไร

ตอบ ธรรมเนียมปฏิบัติข้อนี้ห้ามการทำลายชีวิตของตนเอง

หรือชีวิต ของผู้อื่น

หรือทำการใด ๆ อันจะเป็นมูลเหตุให้ทำลายชีวิต

กิจการ 16 : 28 "อย่าทำร้ายแก่ตัวเองเลย เราทั้งหลาย

อยู่พร้อมทุกคน"

ปฐมกาล 9 : 6 ผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้โลหิตไหล มนุษย์จะฆ่า

ผู้นั้น ให้โลหิตเหมือนกัน

เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ ตามแบบฉายา ของ

พระองค์

เฉลยธรรมบัญญัติ 24 : 6 อย่าให้ผู้ใดยึดเอาเครื่อง โม

หรือ หินไม้ชั้นบน ด้วยเป็น

เครื่องประกอบการเลี้ยงชีวิต

สุภาษิต 24 : 11-12 เจ้าจงช่วยชีวิตเหล่าคนที่กำลังถูก

นำไป ประหาร และจงช่วย

คนทั้งหลายที่จวนจะถูกฆ่าให้รอดตาย ถ้าเจ้าจะแก้ตัวว่า

"นี่แหละเราไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย

ท่านผู้ทรงซังใจมนุษย์จะไม่ทรงพิเคราะห์เรื่องนั้นทีเดียว

หรือ และท่านผู้ทรงคุ้มครอง

ดวงจิต ของเจ้าจะไม่ทรงทราบหรือ และท่านจะไม่ทรง

ทดแทนให้ทุกคนตามทาง

การกระทำ ของเขาหรือ

1 ยอห์น 3 : 15 ผู้หนึ่งผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็  
ยอม เป็นผู้ฆ่าคน และท่าน ทั้งหลายรู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนไม่มี  
ชีวิตนิรันดร์ อยู่ในตัวเอง

ถาม 70 ธรรมบัญญัติข้อเจ็ดมีว่าอย่างไร

ตอบ มีว่า "อย่าล่วงประเวณีผู้อื่นเขา"

ถาม 71 ธรรมบัญญัติข้อเจ็ดมีความมุ่งหมายอย่างไร

ตอบ มุ่งหมายจะให้รักษาความบริสุทธิ์ของตนเองและผู้  
อื่นทั้งในจิตใจ วาจา

และความประพฤติ

1 เษสะโลนิกา 4 : 4 ให้ทุกคนรู้จักมีภรรยาในทาง  
บริสุทธิ์ และในทางที่

จะบังเกิดเกียรติยศ

2 ทิโมธี 2 : 22 ท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากราคะ ตัณหา  
แห่ง คนหนุ่ม ๆ นั้น

และจงมุ่งตามความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และ  
สันติสุข ด้วยกันกับคน

หลายคนที่ออกพระนาม แห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยใจ  
บริสุทธิ์

เอเฟซัส 4 : 29 อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่าน  
เลย แต่ให้ใช้คำดี

ตามแต่จะต้องการ ซึ่งจะเป็นที่ให้เกิดความจำเริญ ขึ้น  
เพื่อจะเป็นคุณแก่คน

เหล่านั้นที่ได้ยิน

เอเฟซัส 5 : 11-12 และอย่าเข้าส่วนกับกิจการของความ  
มืดที่ไร้ผล แต่จงให้กิจการ

นั้น ปรากฏเปิดเผยดีกว่า เพราะว่าการที่ จะพูดถึงการ  
เหล่านั้นซึ่ง เขากระทำในที่ลับ

ก็น่าอัศจรรย์

1 เปโตร 3 : 2 คือเมื่อเขาได้เห็นการประพาศของภรรยา  
ซึ่งปราศจากราคี

และมีใจยำเกรง ด้วย

ถาม 72 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อเจ็ดห้ามอะไร

ตอบ ห้ามมิให้มีความคิด วาจา และการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์  
มัทธิว 5 : 28 ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดแลดู หญิง  
ด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น

ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจ กับหญิงนั้นแล้ว

เอเฟซัส 5 : 3 แต่ว่าการล่วงประเวณี การลามกต่าง  
ๆ และความโลภ อย่าให้เอ่ยชื่อ

ท่ามกลาง ท่านเลย จะได้สม กับเป็นธรรมิกชน

ถาม 73 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อแปดมีว่าอย่างไร

ตอบ มีว่า "อย่าลักทรัพย์ "

อพยพ 20 : 15 " อย่าลักทรัพย์ "

ถาม 74 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อแปดมุ่งหมายอะไร

ตอบ มุ่งหมายให้มีการแสวงหาและเพิ่มพูนทรัพย์สิน  
ของตนเอง

และผู้อื่นในทางที่ชอบ

สุภาษิต 27 : 23 จงหมั่นพิจารณาดูความเป็นไปแห่งฝูง  
แกะ ของตนและจงรักษา

ฝูงวัวของตนไว้ให้ตีเถิด

เลวีนิติ 25 : 35 ถ้าพี่น้องของเจ้าจนไป และมีกำลัง

น้อย เจ้าจงช่วยชูกำลังเขาบ้าง

ถึงเขาเป็นแขกเมืองหรือคนอาศัย ก็จง ช่วยเขา และเขาจะ  
อยู่กับเจ้าได้

เฉลยธรรมบัญญัติ 15 : 10 เจ้าทั้งหลายต้องให้ ของแก่  
เขา จงได้ และเมื่อให้

แก่เขาดังนั้นแล้ว ใจของเจ้าทั้งหลายอย่าได้เสียดาย เลย  
เพราะพระยะโฮวา

พระเจ้าของเจ้าจะอวยพรแก่เจ้า ทั้งหลาย

เฉลยธรรมบัญญัติ 15 : 10 เจ้าทั้งหลายต้องให้ของแก่  
เขาจงได้ และเมื่อให้แก่เขา

ดั่งนั้นแล้วใจของเจ้าทั้งหลายอย่าได้เสียดาย เลย เพราะ  
พระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า

จะอวยพรแก่เจ้า ทั้งหลาย ในบรรดากิจการซึ่งมือของเจ้า  
กระทำนั้น

ถาม 75 ธรรมบัญญัติข้อแปดห้ามอะไร

ตอบ ห้ามมิให้มีการขัดขวางทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น  
ในทางมิชอบ

สุภาษิต 28 : 19 แต่ผู้ที่ติดตามไปในสิ่งที่ไร้ประโยชน์  
จะได้รับความยากจนพอดูอยู่

1 ทิโมธี 5 : 8 ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และ  
คนในบ้านเรือนของตนยิ่งกว่า ผู้อื่น ผู้นั้นก็ปฏิเสธ  
ความเชื่อเสียแล้ว และซ้ำ ชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อ  
เลย

ถาม 76 ธรรมบัญญัติข้อเก้ามีว่าอย่างไร

ตอบ "อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้าน"

อพยพ 20 : 16 "อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้าน"



ถาม 77 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อใดที่มีความมุ่งหมายอะไร

ตอบ ธรรมเนียมปฏิบัติมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้มีความจริง  
ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์  
เพื่อรักษาชื่อเสียงอันดีของตนเองและของเพื่อนบ้านโดย  
เฉพาะอย่างยิ่งในการเป็น  
พยาน  
เอเฟซัส 4 : 25 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลิกการมุสา  
เสีย และจงต่างคนต่างพูด  
ความจริงกับเพื่อนบ้านเพราะว่าเราทั้งหลาย เป็นอวัยวะ  
ซึ่งกันและกัน  
1 เปโตร 3 : 16 มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี เพื่อใน  
ข้อความที่เขาทั้งหลายได้พูด  
ใส่ร้ายท่าน เขาที่ใส่ร้ายการประพฤติ ของท่านในพระคริสต์  
จะได้มีความละอาย

กิจการ 25 : 10 เปาโลตอบว่า ข้าพเจ้าก็กำลังยืนอยู่  
ต่อ หน้าบัลลังก์ ของกายะกาซา  
อยู่แล้วก็สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้า เสียที่นี้ตามที่ท่าน  
ทราบอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่ได้  
กระทำผิดต่อพวกยูดา  
3 ยอห์น 1 : 12 คนทั้งปวงก็เป็นพยานของเดเมเต  
รียู และ ความจริงก็เป็นพยาน อยู่ในตัว  
สุภาพิต 14 : 5 , 25 พยานที่สัตย์ซื่อจะไม่มุสาแต่  
พยานเท็จ ก็จะไม่มุสาพยานจริง  
ย่อมช่วยคนไว้ แต่บุคคล ผู้กล่าวเท็จเป็นเหตุแห่ง การ  
ล่อลวง

ถาม 78 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อใดห้ามอะไรบ้าง

ตอบ ห้ามการกล่าวข้อความที่เป็นทางอคติต่อความจริง  
หรือก่อให้เกิดผลร้าย  
ต่อชื่อเสียงดี ของตนเองหรือของผู้อื่น

โคโลสี 3 : 9 อย่าพุดมูสาต่อกันและกัน เพราะว่าท่านทั้ง

หลายถอดทิ้งมนุษย์แก่กับการ  
ทั้งหลายของมนุษย์นั้นเสียแล้ว

สดุดี 12 : 3 พระยะโฮวาจะได้ทรงตัดริมฝีปากที่ป้อยอนั้น  
ออกเสียทั้งหมดรวมทั้งลิ้น

ที่คูดุ

2 โครินธ์ 8 : 20-21 ทั้งจะได้ระวังไม่ให้คนหนึ่งใดติ

เตียน เราได้ ในการที่เรา  
ได้รับสิ่งของเป็นอันมากมาแจกทานนั้น เพราะเราคิด  
ปรารถนาเป็นคนสัตย์ซื่อ

มิใช่เฉพาะพระพักตร์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั้น แต่ต่อหน้า  
คนทั้งปวงด้วย

สดุดี 15 : 3 คนที่มีได้พุดนินทาด้วยลิ้นของตน คนที่ไม่  
กระทำชั่วร้าย แก่เพื่อน

และไม่นำความชั่วร้าย มากกล่าวส่อเสียดเพื่อนบ้าน

ถาม 79 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อสิบมีว่าอย่างไร

ตอบ " อย่าโลภเรือนของเพื่อนบ้าน" อย่าโลภภรรยา  
ของเพื่อนบ้าน

หรือทาสทาสีของเขา หรือโคลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ที่  
เป็นของ ๆ เพื่อนบ้าน

อพยพ 20 : 17 " อย่าโลภเรือนของเพื่อนบ้าน" อย่า  
โลภ ภรรยาของเพื่อนบ้าน

หรือทาสทาสีของเขา หรือโคลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ที่  
เป็นของ ๆ เพื่อนบ้าน

ถาม 80 ธรรมเนียมปฏิบัติข้อสิบมุ่งหมายอย่างไร

ตอบ มุ่งหมายให้มีความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ของ  
ตน และให้มีน้ำใจรัก

และชอบธรรมต่อเพื่อนบ้านและทรัพย์สินของเขา

ฮีบรู 13 : 5 ท่านจงพ้นจากการรักเงิน ท่านทั้งหลาย จง  
อิมใจด้วยสิ่งของที่มีอยู่

เพราะว่าพระองค์เองได้ตรัสแล้วว่า เราจะไม่ละท่านไว้เลย  
หรือเราจะไม่ทิ้งท่านเสียเลย

1 ทิโมธี 6 : 6 แต่ว่าธรรมประกอบสันโดษก็ได้กำไรมาก  
เลวีนิติ 19 : 18 อย่าแก้แค้นหนือผู้กบยาบาทผู้หนึ่งผู้ใด  
แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือน

รักตัวเอง เราเป็นยะโฮวา

1 โครินธ์ 13 : 4-6 ความรักนั้นก็อดทนนาน และกระทำ  
คุณให้ ความรักไม่อิจฉา

ไม่อวดตัวไม่จองหอง ไม่กระทำสิ่งอันเป็นที่อาย กระดาก  
ไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียว

ไม่มีใจหงุดหงิดไม่ช่างจดจำความผิดไม่ยินดีในการ  
ประพฤติผิด แต่มีความยินดี

ในการประพฤติชอบ

ถาม 81 ธรรมบัญญัติข้อสิบห้าห้ามอะไร

ตอบ ห้ามมิให้มีความมิพอใจในสภาพฐานะของตนเอง  
ห้ามอิจฉาทาร้อน

ในความเจริญรุ่งเรือง ของผู้อื่น หรือการมีราคะตัณหาใน  
สิ่งซึ่งเป็นของของเขา

1 โครินธ์ 10 : 10 อย่าบ่นเหมือนคนในพวกเขาได้บ่น  
แล้วก็พินาศด้วยเพ็ชฌฆาต

กาลาเทีย 5 : 26 อย่าให้เราถือตัวกัน ยั่วโทสะกันและอึ  
ฉา กันเลย

โคโลสี 3 : 5 เหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่าน ซึ่ง  
อยู่ฝ่ายโลกนี้

คือการล่วงประเวณี

การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาการชั่วและความ  
โลภ

ซึ่งเป็นการไหว้รูปเคารพ

ถาม 82 มีมนุษย์คนใดรักษารธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้  
อย่างบริบูรณ์หรือ

ตอบ นับแต่ตกสู่สภาพบาปแล้ว ไม่มีมนุษย์ใดสามารถ  
รักษารธรรมบัญญัติ ของพระเจ้า  
อย่างบริบูรณ์เลยในชีวิตของเขา แต่ละเมิดด้วย กาย วาจา  
ใจ ทุกวัน

โรม 8 : 8 และคนที่ทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง จะเป็นที่ยัง  
ชอบ พระทัยพระเจ้าย่อมห้ามมิได้

โรม 3 : 9 -10 ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะได้ไป รียบกว่าพวก  
เขาหรือ ก็ห้ามมิได้ด้วยว่า

เราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่า ทั้งพวกยูดาเยกับ พวกต่าง  
ประเทศ ก็อยู่ใต้ อำนาจความผิด

ทุกคนเหมือนมีคำเขียนไว้แล้วว่า ไม่มีคนชอบธรรมสักคน  
หนึ่งเลยไม่มีเลย

ยากอบ 3 : 2 เพราะว่าเราทั้งหลายย่อมพลาดพลั้งกัน  
หลาย ๆ สิ่ง ถ้าผู้ใดมิพลาดพลั้งผิด

ในวาจาผู้นั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว อาจบังคับทั้งตัว ไว้ได้  
ด้วย

ถาม 83 การละเมิดธรรมบัญญัติเป็นการชั่วร้ายเท่า ๆ  
กันหรือ

ตอบ บาปบางชนิดความร้ายแรงแรงของมันพระเจ้าถือว่า  
ชั่วร้ายยิ่งกว่าบาปชนิดอื่น ๆ

สดุดี 19 : 13 อธิษฐานขอทรงยึดหน่วยผู้ทาสของ  
พระองค์ไว้ให้พ้นจากความผิด

โดยประมาทอย่าให้ความผิดนั้นครอบงำข้าพเจ้า ไว้เลย

มัทธิว 11 : 24 แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษาโทษ  
เมือง โสโดมจะเบา

กว่าโทษของเจ้า

ลูกา 12 : 10 ผู้ใดจะกล่าวคำขัดขวางต่อบุตรมนุษย์ จะ  
ทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้

แต่ถ้าผู้ใดจะกล่าวหมิ่นประมาทต่อพระวิญญูณบริสุทธิ จะ  
ทรงยกโทษให้ผู้นั้นมิได้

ฮีบรู 10 : 29 ส่วนคนที่เหยียดหยามพระบุตรของ  
พระเจ้า และถือว่าพระโลหิต

แห่งคำสัญญาไมตรี เป็นที่ชำระตัวให้บริสุทธิ์ นั้นเป็นมลทิน  
และประมาทต่อ

พระวิญญูณ ผู้ประกอบด้วยพระคุณ ท่านทั้งหลายคิดเห็น  
ว่า คนเหล่านั้นควรจะถูก  
ปรับโทษมากยิ่งขึ้นสักเท่าใด

ถาม 84 บาปทุกชนิดสมควรรับผลอะไร

ตอบ บาปทุกชนิดสมควรรับพระพิโรธ และการแช่งสาป  
ของพระเจ้า

ทั้งในโลกชีวิตนี้และชีวิตอนาคต

กาลาเทีย 3 : 10 เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งฟังการ  
ประพฤติตาม ธรรมบัญญัติ

ก็ถูกแช่งสาปอยู่แล้ว

ยากอบ 2 : 10 เพราะว่าถ้าคนใดรักษาธรรมบัญญัติได้  
ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียว

คนนั้นก็เป็นผู้ผิดบัญญัติทั้งหมด

มัทธิว 25 : 41 พระองค์จึงตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้อง  
ซ้ายว่า "เจ้าทั้งหลาย

ผู้ต้องแช่งสาป จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้  
อยู่เป็นนิตย์

ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมาร และพรรคพวกของมันนั้น "

ถาม 85 พระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรเพื่อพ้นจาก  
พระพิโรธ

และการสาปแช่งเนื่องด้วยความผิดบาปของเรา

ตอบ เพื่อพ้นจากพระพิโรธ และการสาปแช่งของพระองค์  
 เนื่องจาก ความผิดบาป  
 ของเราพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความเชื่อ ใน พระเยซู  
 คริสต์ กลับชีวิตจิตใจเสียใหม่  
 และพยายามใช้วิธีการ ภายนอกซึ่งพระคริสต์ประทาน  
 ประโยชน์แห่งการไถ่บาปแก่เรา  
 กิจการ 20 : 21 ทั้งเป็นพยานแก่ชาติยูดา และชาติ  
 เฮเลน ถึงเรื่องการกลับใจเสียใหม่  
 เฉพาะพระเจ้าและความเชื่อใน พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา  
 2 เปโตร 1 : 10 เหตุฉะนั้นคุณก่อนพวกพี่ น้องทั้งหลาย  
 จงยิ่งอุตสาหะ กระทำให้การที่  
 พระเจ้าทรงเรียกและเลือกท่านไว้ แล้วนั้นให้ถึงที่สำเร็จ  
 แน่นอน  
 ฮีบรู 2 : 3 เมื่อเราไม่เอาใจใส่ต่อความรอดอันใหญ่  
 หลวง นั้นเราก็จะหนีพ้นอย่างไรได้ เพราะความรอดนั้น  
 เมื่อเดิมทรง ประกาศ ไว้โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งคนเหล่านั้น  
 นั้น ที่ได้ยินก็ได้สนับสนุนให้เราแน่ใจขึ้น

1 ทิโมธี 4 : 16 จงระวังตัวและคำสอนของท่านให้ดี  
 จงเอาใจจดจ่ออยู่กับการ เหล่านี้  
 เพราะว่าเมื่อกระทำอย่างนี้ ท่านจะช่วยจะตัวของท่านและ  
 คนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้

ถาม 86 ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ คืออะไร

ตอบ ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นพระคุณที่ช่วยให้รอด  
 คือ เรารับเอา  
 และวางใจในความรอดที่ประทานให้ตามที่ปรากฏในพระ  
 กิตติคุณ

กิจการ 16 : 31 เปาโลกับซีลาจึงกล่าวว่า "จงเชื่อวางใจ  
 ใน พระเยซูคริสต์เจ้า

และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวท่านด้วย

ฮีบรู 10 : 39 แต่เราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่  
 กลับ ถอยหลังถึงความพินาศ

แต่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้วิญญาณจิตถึงที่รอด  
 ยอห์น 1 : 12 แต่ว่าคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์  
 พระองค์ทรงโปรดให้มี  
 อำนาจที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้ คือคนทั้งหลายที่ได้  
 วางใจในพระนามของพระองค์  
 ฟิลิปปี 3 : 9 และตะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ คือความ  
 ชอบธรรมที่ข้าพเจ้า มีอยู่นั้น  
 มิได้มีโดยธรรมบัญญัติ แต่มีโดยความเชื่อ นพระคริสต์คือ  
 เป็นความชอบธรรม  
 ซึ่งมาแต่พระเจ้าโดยความเชื่อ  
 วิวรณ์ 22 : 17 และใครผู้ใดมีน้ำใจประสงค์ก็ให้ผู้นั้นมา  
 รับประทานน้ำแห่งชีวิต  
 โดยไม่ต้องเสียค่าอะไรเลย

ถาม 87 การกลับชีวิตจิตใจเสียใหม่คืออะไร

ตอบ การกลับชีวิตจิตใจเสียใหม่คือ พระคุณแห่งความ  
 รอดในเมื่อคนบาป  
 รู้สึกในความผิดบาปของตนและเข้าใจในพระ  
 มหากรุณาธิคุณของพระเจ้า  
 ในพระคริสต์ แล้วหันออกจากบาป เข้าหาพระเจ้าด้วย  
 ความเสียใจ และเกลียดบาป  
 ของตน พร้อมด้วยเจตจำนงดี และพยายาม กระทำตาม  
 เชื่อฟังใหม่นี้

2 โครินธ์ 7 : 10 เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบ  
 พระทัย พระเจ้าย่อมกระทำให้  
 กลับใจ เสียใหม่ และนำไปถึงความรอด และกลับใจ เสีย  
 ใหม่นั้นจะไม่ใช่  
 นำเสียตายแต่ความเสียใจอย่างโลก ย่อมนำไปถึงความ  
 ตาย

กิจการ 2 : 37 เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วรู้สึกแปลบ  
 ปลาบใจ และพูดกับเปโตร  
 และอัครสาวกอื่นว่า "พี่น้องเอ๋ย เราจะทำอย่างไร"

ลูกา 1 : 77-79 เพื่อจะให้พลเมืองของพระองค์รู้ถึง  
 ความรอดที่จะทรง  
 โปรดยกความผิดทั้งหลายของเขาโดยพระทัยกรุณาแห่ง  
 พระเจ้าของเรา  
 แสงอรุณจากที่สูงได้มาเยี่ยมเยียนเรา จะส่องสว่างแก่คน  
 ทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืด  
 และแก่ผู้ที่นั่งอยู่ในเงามืดแห่งความมรณา เพื่อจะนำเท้า  
 ของเราไปในทางแห่ง  
 ความสุขสำราญ  
 เยเรมีย์ 31 : 18-19 แท้จริงเราได้ยินเอ็ฟราอิมร้องทุกข์  
 แก่ ตนเองว่า พระองค์ได้ตีโบย  
 ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ต้องตีโบยดุจวัวตัวผู้ที่ยังไม่คุ้นเคย  
 (แก่แอก) เพราะพระองค์  
 ได้เป็นพระยะโฮวา พระเจ้าของข้าพเจ้า แท้จริงครั้น  
 ข้าพเจ้า ได้ต้องหันกลับแล้ว  
 ข้าพเจ้าได้ตั้งใจเสียใหม่แลครั้น เมื่อข้าพเจ้าต้อง สั่งสอน  
 แล้ว ข้าพเจ้าได้ทุบตีบนขา

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ต้องความ ละอาย เออ แท้จริง  
 ข้าพเจ้าได้ตกตะลึงไป เพราะข้าพเจ้าได้  
 ทนแบกความคูหมีนแห่งเวลาหนุ่มของข้าพเจ้า  
 โรม 6 : 18 เมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่าน  
 ก็ได้เป็น ทาส ของความชอบธรรม

ถาม 88 วิธีการธรรมดาและภายนอกที่พระคริสต์  
 ประทานให้เราทราบประโยชน์  
 ของการไถ่บาป คืออะไร

ตอบ คือธรรมบัญญัติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระ  
 วจนะ ศีลต่าง ๆ และการ อธิษฐานทั้งหมดนี้เพื่อ  
 เป็นผลดีแก่ผู้ถูกทรงเลือก ให้ได้รับ ความรอด  
 กิจการ 2 : 41-42 ฝ่ายชนทั้งหลายซึ่งได้รั บคำของเป  
 โตร ก็รีบบังพิศมาและในวันนั้น



ก็มีคน เข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน เขาทั้งหลายได้ตั้ง  
 มั่นคงอยู่ในคำสอน  
 ของจำพวกอัครสาวก และร่วมใจกันในการหักขมบึ้งและ  
 การอธิษฐาน

ถาม 89 พระวจนะเป็นพ ลทำให้ได้รับความรอดนั้น  
 อย่างไร

ตอบ พระวิญญูณของพระเจ้าได้ทรงกระทำให้การอ่านและ  
 การเทศนา  
 พระวจนะเป็นทาง ให้คนบาปเชื่อ และกลับใจ และช่วย  
 สนับสนุน เขาในความบริสุทธิ์  
 และในการปลอบใจ โดยความเชื่อทำให้ได้รับ ความรอด  
 เนหะมีย์ 8 : 8 พวกเหล่านั้นได้อ่านหนังสือธรรมบัญญัติ  
 ของพระเจ้าด้วยเสียงอันดัง  
 แล้วอธิบายให้คนทั้งปวงรู้เนื้อความที่อ่านนั้น

ยากอบ 1 : 21 และจงน้อมใจรับคำของพระเจ้าที่  
 ปลุกไว้ แล้วนั้นซึ่งอาจช่วยจิต  
 วิญญูณของท่านทั้งหลายให้รอดได้  
 กิจการ 20 : 32 คุณก่อนพี่น้องทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้า  
 มอบท่าน ไว้กับพระเจ้า  
 และกับแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อ สร้าง  
 ท่านขึ้นได้ และให้ท่าน  
 มีส่วนที่จะได้ด้วยกัน กับบรรดาผู้ที่ทรง เลือกลงไว้  
 โรม 15 : 4 เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความหวัง โดย  
 ความเพียร และความชูกใจ ตามคำ  
 ที่เขียนไว้แล้วนั้น  
 2 ทิโมธี 3 : 15 และรู้ว่าตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ มา ท่านได้  
 รู้จัก คำจารึกอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีฤทธิ์  
 อาจทำให้ท่านได้ปัญญาถึงที่รอดโดยความเชื่อในพระเยซู  
 คริสต์

ถาม 90 ต้องอ่าน และฟังพระวจนะอย่างไร จึงจะมีผล  
ทำให้เกิดความรอด

ตอบ ที่จะให้พระวจนะบังเกิดผลถึงความรอดแก่เรานั้น เรา  
จะต้องอ่าน และฟัง  
ด้วยความขยัน ด้วยการเตรียมตัวและด้วยการอธิษฐาน  
รับไว้ในจิตใจด้วยความ  
เชื่อและความรัก และนำออกไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต  
ของตน  
เฉลยธรรมบัญญัติ 6 : 6-7 ละถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเราสั่งไว้  
แก่เจ้าทั้งหลายในวันนี้  
ก็ให้ตั้งอยู่ในใจของเจ้าทั้งหลาย และจงอุทิศสำหรั ส่งสอน  
บุตรทั้งหลายของเจ้าด้วยถ้อยคำ  
เหล่านี้ และเมื่อเจ้าทั้งหลายจะนั่งอยู่ในเรือน หรือเดินใน  
หนทาง หรือนอนลงและตื่นขึ้น  
1 เปโตร 2 : 1-2 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงสละทิ้ง  
การชั่วร้าย การอุบายต่าง ๆ

การหน้า ซื่อใจคด ในริษยา และคำพูด ที่ส่อเสียดให้  
หมด ดังทารกที่บังเกิดใหม่  
ท่านทั้งหลายจงปรารภนา ที่จะได้น้ำนมผสมกับฝ้าย  
วิญญานและปราศจากอุบาย  
สดุดี บ ทที่ 119 : 18 ขอทรงเปิดตาของข้าพเจ้าได้จดจำ  
ไว้ในใจ เพื่อให้แลเห็น  
ความประเสริฐลึกซึ้งในธรรมบัญญัติของพระองค์  
โรม 1 : 16 ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความอายในเรื่อง  
กิตติคุณ ของพระคริสต์  
เพราะว่ากิตติคุณนั้นเป็นฤทธิ์เดช ของพระเจ้าให้คนทั้ง  
ปวงที่เชื่อนั้นได้ถึงที่รอดทุกคน  
2 เธสะโลนิกา 119 : 11 พระคำรัสของพระองค์นั้น  
ข้าพเจ้าได้จดจำไว้ในใจเพื่อข้าพเจ้า  
จะไม่กระทำต่อพระองค์  
ยากอบ 1 : 25 ฝ้ายผู้ใดที่พิจารณาคุณในธรรมบัญญัติแห่ง  
เสรีภาพอันบริสุทธิ์ และตั้ง

อยู่ในธรรมบัญญัตินั้น ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้ว หลงลืมแต่  
เป็นคนประพฤติดำ  
คนนั้นจะได้ความสุขในการของตน

ถาม 91 วิธีศีลต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรอดได้  
อย่างไร

ตอบ วิธีศีลต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรอดนั้น มิใช่  
ด้วยคุณธรรม ในวิธีศีลนั้น ๆ

หรือในผู้ที่ประกอบวิธีศีล แต่ด้วยการประทานพร ของ  
พระคริสต์และด้วยการทำงาน

ของพระวิญญาณของพระองค์ในวิธีศีลนั้นซึ่งเรารับไว้ด้วย  
ความเชื่อ

1 เปโตร 3 : 21 เช่นนั้นแหละพิธีบัพติศมาก็เป็นที่รอด  
แก่เรา ทั้งหลายไม่ใช่ด้วยชำระ

ราคีแห่งเนื้อหนังแต่โดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอัน  
ดีจำเพาะพระเจ้าโดยพระเยซู  
คริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

โรม 2 : 28-29 เพราะว่าคนที่ปรากฏเป็นชาติยูดา  
ภายนอก เท่านั้น มิได้เป็นชาติยูดา แต่ แต่ว่าคนที่เป็  
นยูดาแท้ นั่นคือ คนที่เป็น ชาติยูดาภายใน

1 โครินธ์ 12 : 13 เพราะว่าถึงเราเป็นพวกยูดาที่ดี  
เป็นพวก เฮเลนก็ดี หรือมิใช่ ทาสก็ดี เราทั้งหลายได้รับ  
บัพติศมา แต่พระ วิญญาณองค์เดียว เข้าเป็นกายอัน  
เดียว และพระวิญญาณองค์เดียวนั้น ซาบซ่านอยู่

ถาม 92 วิธีศีล คืออะไร

ตอบ วิธีศีล คือ การปฏิบัติเฉพาะซึ่งพระคริสต์ทรง  
สถาปนาไว้ และในการนี้

พระคริสต์ กับผลอันได้เกิดจากพันธสัญญาใหม่ ก็ถูก  
จำลองขึ้นประทับไว้และนำ  
ไปใช้โดยบรรดาผู้ที่เชื่อทั้งหลาย โดยเป็นหมายสำคัญที่รู้  
ได้ด้วยสัมผัส

มัทธิว 28 : 19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน  
ชนทุกประเทศให้เป็นสาวก ให้รับบัพติศมา ในนามแห่ง  
พระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

มัทธิว 26 : 26-28 เมื่อกำลังรับประทานอาหารอยู่ พระ  
เยซู ทรงหยิบขนมปังมาขอ พระพรและทรงหักส่ง ให้สาวก  
และตรัสว่า "จงรับกันเถิดนี่เป็นกายของเรา" แล้วทรง  
หยิบถ้วยมาโมทนาพระคุณ ส่งให้แก่เขาและตรัสว่า "จงกิน  
จากถ้วยนี้ทุกคนเถิด" ถ้วยนี้เป็นโลหิต แห่งคำสัญญาของ  
เราซึ่งต้องเทออกเพื่อไถ่โทษคนเป็นอันมาก

โรม 4 : 11 และท่านได้รับเครื่องหมายสำคัญคือ พิธีสู่น้ำ  
เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดแต่ความชั่วที่ท่านได้มี  
อยู่เมื่อท่าน ยังไม่ได้รับพิธีสู่น้ำ เพื่อท่านจะได้ เป็นบิดา

ของคนทั้งปวงที่เชื่อเมื่อ เขาเหล่านั้นยังไม่ได้รับพิธีสู  
่น้ำเพื่อเขาได้ชื่อว่า เป็นผู้ชอบธรรมด้วย  
ถาม 93 พิธีต่าง ๆ ตามพระคัมภีร์ใหม่มีอะไรบ้าง

ตอบ พิธีศีลตามพระคัมภีร์ใหม่คือ พิธีศีลบัพติศมา และ  
พิธีศีลมหาสนิท

กิจการ 10 : 47-48 มีผู้ใดหรือจะห้ามคนเหล่านี้ ซึ่งได้  
รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนกับเรามีให้เขาได้รับบัพติศ  
มาด้วยน้ำรี เปโตรจึงสั่งให้เขาได้รับบัพติศมา ในพระนาม  
แห่ง พระเยซูคริสต์

1 โครินธ์ 11 : 23-26 ด้วยว่าข้าพเจ้าได้รับเรื่องพิธีศีล  
ระลึกจากองค์พระผู้เป็น

เจ้าข้าพเจ้าจึงได้มอบเรื่องนี้ไว้กับท่านทั้งหลายแล้ว คือใน  
คืนวันนั้นเขาทรยศ ขายพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงหยิบ  
ขนมปัง ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักเสียดรรัสว่า  
"นี่เป็นกายของเรา ซึ่งประทาน ให้แก่ท่าน ทั้งหลายจง  
กระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึก ถึงเรา" เพราะว่าเมื่อท่าน

ทั้งหลายกษัตริย์และกษัตริย์จากถ้อยนี้ เวลาใด ท่านก็  
ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากว่า  
พระองค์จะเสด็จมา

ถาม 94 วิธีศีลบัปติสมาคืออะไร

ตอบ วิธีศีลบัปติสมา คือพิธีชำระด้วยน้ำในพระนามของ  
พระบิดา พระบุตร  
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แสดงความหมายและเชื่อมโยง  
เขา เข้าในองค์พระคริสต์  
และเข้าร่วมรับประโยชน์ในพันธสัญญา แห่งพระ คุณและ  
ผูกพันตัวเราไว้ แสดงว่าเป็น  
บุคคลของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว  
มัทธิว 28 : 19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน  
ชนทุกประเทศ ให้เป็นสาวก

ให้รับบัปติสมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตรและ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอห์น 3 : 5 พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอกท่านตาม  
จริงว่า ผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำ

และพระวิญญาณจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

โรม 6 : 3-5 ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้  
รับบัปติสมา เข้าส่วนใน

พระเยซูคริสต์ ได้รับบัปติสมานั้นเข้าส่วนใน ความตาย  
ของพระองค์เพราะว่า

ถ้าเรา่วมสนิทกับพระองค์โดยได้เป็นขึ้นมาเหมือนอย่าง  
พระองค์ได้ทรงเป็น

ขึ้นมาจากความตายนั้นด้วย

กาลาเทีย 3 : 27 เหตุว่าคนทั้งหลายที่รับบัปติสมาเข้า  
สนิทกับ พระคริสต์แล้ว

ก็ได้ตัดแต่ง ด้วยพระคริสต์

ถาม 95 วิธีศีลบัปติสมานี้ประกอบให้แก่ผู้ใด

ตอบ พิธีศีลบัพติศมานี้ประกอบให้แก่ผู้ใด ๆ ที่ประกาศ  
ความเชื่อใน พระคริสต์  
และเชื่อฟัง พระองค์ แต่ทารกของผู้ที่เป็นสมาชิกของ ค  
ริสต์จักร ซึ่งเห็นได้ก็มีสิทธิ  
รับบัพติศมาได้

กิจการ 18 : 8 ฝ่ายคริสปีสนายธรรมศาลา กับทั้งครัว  
เรือน ของท่านได้เชื่อพระเจ้า  
และชาวโครินธ์หลายคนเมื่อได้ฟังเปาโลแล้ว ก็ได้เชื่อถือ  
และรับบัพติศมา

ปฐมกาล 17 : 7,10 เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้  
ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสาย  
ของเจ้าที่สืบมาตลอดชั่วชาติพันธุ์ ของเขา ให้เป็นพันธ  
สัญญานิรันดร์ นี่เป็นพันธ  
สัญญาของเรา ซึ่งเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับเจ้า และ  
เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมา  
คือผู้ชายทุกคนต้องเข้าสู่หน้ต

กิจการ 2 : 38-39 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า "จง  
กลับใจ ใหม่ และรับบัพติศมา  
ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะ  
ทรงยกความผิดบาปของท่าน  
เสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ด้วยว่าพระสัญญา นั้น  
ตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คน  
ทั้งหลายที่อยู่ไกล คือ  
ทุกคนที่องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้า  
พระองค์

1 โครินธ์ 7 : 14 เพราะว่าสามีที่ไม่เชื่อในพระคริสต์  
นั้น ได้รับการทรงชำระ  
ให้บริสุทธิ์ในทางภรรยา และภรรยา ที่ไม่เชื่อใน พระคริสต์  
ก็ได้รับการทรงชำระ  
ให้บริสุทธิ์ในทางสามี มิฉะนั้น ลูกของท่านก็เป็นมลทิน  
แต่บัดนี้เด็กเหล่านั้นก็บริสุทธิ์

## ถาม 96 พิธีศีลมหาสนิทคืออะไร

ตอบ พิธีศีลมหาสนิทคือ พิธีที่ให้รับประทานขนมปังและน้ำองุ่นตามที่พระคริสต์ได้ตั้งไว้เพื่อแสดงความมรณาของพระองค์ ผู้ที่สมควรจะรับนั้นมีใช้เพื่อประโยชน์ฝ่ายร่างกายและเนื้อหนังแต่โดยความเชื่อจึงได้เข้าส่วนรับประทานร่างกาย และพระโลหิตของพระองค์ตลอดจนคุณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเลี้ยงจิตวิญญาณ และความเจริญขึ้นในพระองค์

1 โครินธ์ 11 : 23-26 เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาย้ายพระเยซูเจ้าขึ้นพระองค์ทรงหยิบขนมปัง

ครั้งขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหัก แล้วตรัสว่า นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์ ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่ม จากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลาย กินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา

กิจการ 3 : 21 พระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระ เมื่อสิ่งสารพัดจะตั้ง ขึ้นใหม่ ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้ โดยปาก บรรดาผู้เผยพระวจนะ บริสุทธิ์ของพระองค์ ตั้งแต่กาลโบราณมา

1 โครินธ์ 10 : 16 ถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้น เป็น สิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิต ของพระคริสต์ มิใช่หรือ ขนมปัง ซึ่งเราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ เรามีส่วน ร่วมในพระกาย ของพระคริสต์มิใช่หรือ

ถาม 97 ผู้ที่สมควรจะรับบัพติศมา มหาสนิท จะต้องมี คุณสมบัติอย่างไร

ตอบ ผู้ที่สมควรจะรับบัพติศมา มหาสนิทนั้นจะต้องมี คุณสมบัติ คือสำรวจ ตนเองพึงพิจารณาร่างกายของพระองค์ การมีความเชื่อฟัง ใหม่ ของ เขา เอง มิฉะนั้นแล้ว การรับโดยไม่สมควรจะเป็นการกินและการดื่ม เพื่อพิพากษาโทษตัวเอง

1 โครินธ์ 11 : 27, 32-33 เหตุฉะนั้น ถ้าคนหนึ่งคน ไคมากิน ขนมปังและดื่มจากถ้วย

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั้นก็ ทำผิดต่อ พระกายและพระโลหิตขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เมื่อองค์ พระผู้เป็น เจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงเตือนเรา เพื่อมิให้ เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก

โรม 6 : 17-18 แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาป แต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้น ซึ่งทรงให้ครอบครองท่านเมื่อท่านพ้นจากบาป แล้วท่านก็ได้ เป็นทาสของความชอบธรรม

ถาม 98 การอธิษฐานคืออะไร

ตอบ การอธิษฐานคือ การเสนอความต้องการของเราต่อพระเจ้าในสิ่ง ซึ่ง



สอดคล้อง กับน้ำพระทัยพระองค์ในนามของพระองค์  
พร้อมทั้ง สารภาพ  
ความผิดบาปของเราและขอบพระคุณในความเมตตา กรุณา  
ทั้งปวงของพระองค์

สดุดี 10 : 17 ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความ  
ปรารถนา ของคนใจอ่อนสุภาพ  
จะทรงเสริมกำลังใจเขา และพระองค์ จะทรงเงี่ย พระกร  
รณฟังถ้อยคำของเขา

1 ยอห์น 5 : 14 และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์  
คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็น

พระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ ก็ทรงโปรดฟังเรา

ยอห์น 16 : 23 ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เรา

บอกความจริงแก่ท่าน

ทั้งหลายว่า ท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทาน

สิ่งนั้นให้แก่ท่าน

ในนามของเรา

1 ยอห์น 1 : 9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา

พระองค์ ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม

ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะ ทรงชำระเราให้พ้น  
จากบาปการอธรรมทั้งสิ้น

ฟิลิปปี 4 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่อง

ความ ปรารถนาของท่านทุก

อย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการ  
ขอบพระคุณ

ถาม 99 พระเจ้าได้ประทานกฎเป็นแนวทางในการ  
อธิษฐานอะไรบ้าง

ตอบ พระคำของพระเจ้าทั้งหมดคือใช้เป็น แ นวทางในการ  
อธิษฐานได้

แต่กฎพิเศษในเรื่องนี้เป็นแบบคำอธิษฐานที่พระคริสต์ทรง  
สอนแก่ศิษย์เรียกอย่างง่าย ๆ

ว่า "คำอธิษฐานของพระเยซู"

โรม 8 : 26 ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณ ก็ทรงช่วย  
 เราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย  
 เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใด อย่างไร แต่พระ  
 วิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา  
 ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ  
 สดุดี 119 : 170 คำวิงวอนของข้าพระองค์ขึ้นมาก่อเบื้อง  
 พระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระ  
 คำรัส ของพระองค์  
 มัทธิว 6 : 9-13 ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า "   
 ข้าแต่พระบิดาแห่งข้า พระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในฟ้า  
 สวรรค์ ขอให้พระนามของพระ องค์เป็นที่เคารพสักการะ  
 ขอให้แผ่นดิน ของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไป ตามน้ำ  
 พระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่าง  
 นั้น ในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน  
 แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ และขอ ทรงยกบาปผิด  
 ของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้า  
 พระองค์นั้น และขออย่าอย่านำข้าพระองค์ เข้าไปใน การ

ทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่า ราชอาณาจักร  
 และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็น  
 นิตย์ อาเมน

ถาม 100 ข้อความเบื้องต้นของคำอธิษฐานของพระเยซู  
 สอนอะไรแก่เรา

ตอบ ข้อความเบื้องต้นในคำอธิษฐานของพระเยซูมีว่า  
 "ข้าแต่พระบิดา  
 แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ " สอนให้  
 เราเฝ้า พระเจ้าด้วยความ  
 เคารพและความเชื่อมั่น เช่นกับบุตรที่มีต่อบิดา ที่จะ  
 สามารถและพร้อมที่จะช่วยเราได้  
 และควรอธิษฐานร่วมกัน กับผู้อื่นและอธิษฐานเพื่อผู้อื่น  
 ลูกา 11 : 13 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคน  
 บาบ ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตร ของตน ยิ่งกว่านั้น สัก

เท่าใด พระบิดาผู้ทรง สถิตในสวรรค์จะทรงประทาน พระ  
 วิญญาณบริสุทธิ์ แก่ผู้ที่ขอต่อ พระองค์

โรม 8 : 15 เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกใน  
 ความกลัวอีก แต่ท่านได้รับ พระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตร  
 ของพระเจ้า ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า "อับบา"  
 คือ พระบิดา

1 ทิโมธี 2 : 1-2 เหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้ม  
 แข็ง จึ้นในพระคุณ ซึ่งมีอยู่ใน พระเยซูคริสต์ จงมอบ คำ  
 สอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ต่อหน้าพยาน  
 หลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย

ถาม 101 คำทูลขอข้อแรกในคำอธิษฐานมีว่าอย่างไร

ตอบ คำทูลขอข้อแรกมีว่า "ขอให้พระนามของพระองค์เป็น  
 ที่นับถือ อัมบริสุทธิ"

คือเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำให้เราและผู้อื่น ถวาย  
 เกียรติแก่พระองค์ในบรรดา สิ่งทั้งหลายที่สำแดงพระองค์  
 ให้เรารู้จักและว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งหลายเพื่อ  
 แก่สง่าราศีของพระองค์

สดุดี 67 : 1-3 ขอพระเจ้าทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้ง  
 หลาย และอำนวยการ แก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ให้พระ  
 พักตร์ฉายสว่าง แก่ข้าพระองค์ เพื่อพระมรรคา ของ  
 พระองค์จะ เป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกความรอดของ  
 พระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น  
 ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ ให้  
 ชนชาติทั้งหลาย สรรเสริญพระองค์

โรม 11 : 36 ด้วยว่าสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดย  
 พระองค์และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริจึงมีแต่พระองค์สืบ  
 ๆ ไปเป็นนิรันดร์ อาเมน

วิวรณ์ 4 : 11 องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้ง  
 หลาย พระองค์ทรงสมควร ที่จะได้รับคำสรรเสริญ พระ  
 เกียรติ และฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้าง

สารพัดสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้น  
แล้ว และดำรงอยู่ชอบ ตามพระทัยของพระองค์

ถาม 102 คำทูลประการที่สอง เราอธิษฐานเพื่ออะไร

ตอบ คำทูลประการที่สอง "ขอให้แผ่นดินของพระองค์มา  
ตั้งอยู่" เราอธิษฐาน

ขอให้แผ่นดินของมารถูกทำลายและให้แผ่นดินของพระคุณ  
เจริญขึ้นเพื่อเราและคนอื่น ๆ จะได้เข้าไปอยู่ใน แผ่นดิน  
นั้น ๆ และให้แผ่นดิน แห่งสง่าราศีมาเร็วขึ้น

สดุดี 68 : 1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้ศัตรูของพระองค์  
กระจ่ายไป ให้บรรดาผู้ที่เกลียด

ชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

มัทธิว 9 : 37-38 แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวก ของ  
พระองค์ว่า "ข้าวที่ต้องเกี่ยว นั้นมีมาก นักหนา แต่คนงาน  
ยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอน พระองค์ ผู้ทรง

เป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของ  
พระองค์

2 เธสะโลนิกา 3 : 1 พี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐาน  
เพื่อเรา เพื่อว่ากิตติคุณ ของ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่  
ไปและมีชัยเหมือน อย่าง ที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว

โรม 10 : 1 พี่น้องทั้งหลาย ความปรารถนาในจิตใจ  
ของข้าพเจ้า และคำวิงวอน ขอต่อพระเจ้าเพื่อคน  
อิสราเอลนั้น คือ ขอด้วยหวังให้เขารอด

วิวรณ์ 22 : 20 พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์  
ทั้งปวงเหล่านี้ ตรัสว่า เราจะมา ในเร็วนี้ แน่นอน...

อาเมน พระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิด

ถาม 103 คำทูลประการที่สาม มีว่าอย่างไร

ตอบ คำทูลประการที่สาม" พระทัยของพระองค์เสด็จใน  
สวรรค์ฉันใด

ก็ให้สำเร็จในมนุษย์โลกด้วยกัน " เราอธิษฐานว่าโดยพระมหากษัตริย์คุณพระเจ้า จะทรงทำให้ เราสามารถ และเต็มใจที่จะรู้เชื่อฟัง และทำตามพระทัยพระองค์ ในทุกสิ่งเหมือนกันกับ พวกทูตสวรรค์ ทำในสวรรค์

มัทธิว 26 : 39 แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ขอบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่า

"โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจาก ข้าพระองค์เถิด

แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

ฟิลิปปี 1 : 9-11 และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่าน จำเริญยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง เพื่อท่านทั้งหลาย จะได้สังเกตได้ว่าสิ่งใด ประเสริฐที่สุด และเพื่อท่านจะได้ เป็นคนบริสุทธิ์ และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่ง พระคริสต์ จะได้เป็นผู้ที่ บริบูรณ์ด้วยผลของ

ความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซู คริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติ และความสรรเสริญแด่พระเจ้า

สดุดี 103 : 20-21 ข้าแต่ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นทูตสวรรค์ ของพระองค์ จงถวาย

สาธุการแด่พระเจ้าท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้กระทำตามพระวามะของพระองค์

และฟังพระวามะของพระองค์ พลโยธาทั้งสิ้นของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า

คือบรรดา ผู้รับใช้ที่กระทำตามพระทัยพระองค์

ถาม 104 คำทูลประการที่สี่มีว่าอย่างไร

ตอบ คำทูลประการที่สี่มีว่า "ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน

แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายในกาลวันนี้" เพื่อขอให้เราได้รับ

ส่วนพอเลี้ยง ปากเลี้ยงท้อง

ในบรรดาสิ่งที่ดีทั้งหลาย ในชีวิตนี้และได้รับพระพร จาก  
พระองค์ด้วย

สุภาษิต 30 : 8-9 ขอให้การมุสาและความเท็จไกลจาก  
ข้าพระองค์ ขออย่าปรทาน ความยากจนหรือความมั่งคั่ง  
แก่ข้า พระองค์ ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วย อาหารที่พอดี แก่  
ข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะอิมและปฏิเสธพระองค์  
แล้วพูดว่าพระเจ้า เป็น ผู้ใดเล่า หรือเกรงว่าข้าพระองค์จะ  
ยากจนและขโมยและกระทำให้พระนามพระเจ้า ของข้า  
พระองค์นั้นเป็นมลทิน

1 ทิโมธี 6: 6-8 จริงอยู่เราได้รับประโยชน์มากมายจาก  
ทางของพระเจ้าพร้อมทั้ง ความสุขใจ เพราะว่าเราไม่ได้  
เอาอะไร เข้ามาในโลกฉันทใด เราก็เอาอะไรออกไปจาก โลก  
ไม่ได้ฉันทนั้น แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจ  
ด้วยของเหล่านั้นเถิด

สุภาษิต 10 : 22 พระพรของพระเจ้า กระทำให้มั่งคั่ง  
และพระองค์มิได้แถม ความโศกเศร้าไว้ด้วย

ถาโม 105 คำทูลประการที่ห้ามไว้ว่าอย่าง

ตอบ คำทูลประการที่ห้ามไว้ว่า "ขอทรงโปรดยกความผิดบาป  
ของข้าพระองค์

เหมือนข้าพระองค์ยกความผิดบาปของผู้อื่น " เราทูลขอ  
พระเจ้า เพื่อเห็นแก่พระเยซู

ให้ยกความผิดบาปทั้งหลายของเรา ให้เราได้รับ ความ  
หนุนใจ ให้ทูลขอเพราะว่า

โดยพระมหากรุณาธิคุณจะได้ทำให้ เรามีแก่ใจยกโทษให้  
แก่ผู้อื่นด้วย

สดุดี 51 : 1-2 , 7 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระ  
กรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรัก มั่นคงของพระองค์ขอ  
ทรงชำระข้าพระองค์ด้วย ต้นหุบสบ ข้าพระองค์จึงจะ  
สะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่า  
หิมะ

มะธะโก 11 : 25 เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมี  
เหตุ กับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ ผู้นั้นเสีย เพื่อพระบิดา

ของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกความผิด  
ของท่านเหมือนกัน

มัทธิว 18 : 35 พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะ  
ทรงกระทำแก่ท่าน ทุกคนอย่างนั้น ถ้าหากว่าท่านแต่ละคน  
ไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจ กว้างขวาง

ถาม 106 คำทูลพระการที่หกมีว่าอย่างไร

ตอบ คำทูลพระการที่หกมีว่า " และขออย่าให้นำข้าพเจ้า  
เข้าไปในการทดลอง  
แต่ขอให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้าย" เราทูลขอพระเจ้าป้องกันมิ  
ให้เราถูก ทดลองทำบาป  
หรือมิฉะนั้นก็ขอชูกำลังหรือ ช่วยให้เราหลุดพ้น เมื่อถูก  
ทดลอง

มัทธิว 26 : 41 ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน  
เพื่อท่านจะได้ไม่เข้า ในการทดลอง

สดุดี 19 : 13 ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ให้  
พ้นจากบาปโดยประมาณนั้น

ด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์ เลย แล้ว  
ข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้น  
จากความผิดจากการทรยศที่ยิ่งใหญ่นั้น

ยอห์น 17 : 15 ข้าพระองค์ไม่ได้ให้พระองค์เอาเขา  
ออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้อง

เขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย

1 โครินธ์ 10 : 13 ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่าน  
นอกเหนือจากการทดลอง

ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้า ทรงสัตย์ธรรม  
พระองค์จะไม่ทรงให้ท่าน

ต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูก  
ทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรด

ให้ท่านมีทางหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้

ถาม 107 ข้อความตอนท้ายของคำอธิษฐาน ของพระ  
เยซูสอนเราว่าอย่างไร

ตอบ ข้อความตอนท้ายมีว่า "เหตุว่าราชสมบัติ และฤทธิ์  
เดชและรัศมีภาพ  
สิทธิขาดอยู่แก่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน สอนให้  
เราได้ รับการหนุนใจ

จากการอธิษฐาน จากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ในการ  
อธิษฐานเราสรรเสริญพระองค์

อ้างว่า ราชสมบัติฤทธิ์เดช รัศมีภาพ เป็นของพระองค์  
และเพื่อเป็นพยานความปรารถนา

และมั่นใจว่า พระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐาน ของเราเราจึง  
ว่า อาเมน สาธุ

ดาเนียล 9 : 18-19 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ  
ทรงเจีย พระกรรณสดับ ของทรงลืมนพระเนตรดูความร้าย  
เปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งนครซึ่งมีชื่อ ตามพระนาม  
ของพระองค์เพราะว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ถวายคำ

วิงวอนต่อพระองค์ ด้วยอ้าง ความชอบธรรมของข้า  
พระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุ แต่ได้อ้าง พระกรุณา ยิ่งใหญ่  
ของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังข้าแต่  
องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงให้ภัย ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  
ขอทรงใส่พระทัยและขอทรงกระทำขออย่าเน้นช้าเลย  
พระเจ้าคะ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพราะว่า  
นครของข้าพระองค์ และประชากร ของพระองค์ก็มีชื่อ  
ตามพระนามของพระองค์

ฟิลิปปี 4 : 6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลยแต่จงทูล  
เรื่องความปรารถนาของท่าน ทุกอย่าง ต่อพระเจ้าด้วย  
การอธิษฐาน การวิงวอน กัับการขอบพระคุณ

1 พงศาวดาร 29 : 11-13 ข้าแต่พระเจ้า ความยิ่งใหญ่  
ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะ และความโอ้อาตระการ  
เป็นของพระองค์ และบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และ  
ในแผ่นดินโลก เป็นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าราช  
อาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่  
ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสรรพัต ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติ



มาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครอง อยู่เหนือทุก  
 สิ่งฤทธานุภาพ และมหิทธิฤทธิ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์  
 ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทาน กำลังแก่ทั้งมวล  
 บัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายโมทนาพระคุณพระองค์ ผู้เป็น  
 พระเจ้า ของข้าพระองค์ และสรรเสริญพระนามอันรุ่งโรจน์  
 ของพระองค์

1 โครินธ์ 14 : 16 มิฉะนั้นเมื่อท่านขอบพระคุณ  
 พระเจ้า ด้วยใจแล้ว คนที่อยู่ใน พวกที่ไม่รู้ถึงจะว่า  
 "อาเมน" เมื่อท่านโมทนา พระคุณอย่างไรได้ ในเมื่อเขาไม่  
 เข้าใจ ในสิ่งที่ท่านพูด

วิวรณ์ 22 : 20-21 พระองค์ผู้เป็นพยานในเหตุการณ์ทั้ง  
 ปวง เหล่านี้ ตรัสว่า "เราจะมาในเร็ว ๆ นี้แน่นอน "  
 อาเมน พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิดขอให้พระคุณแห่ง  
 พระเยซูเจ้าจงดำรงอยู่กับธรรมิกชนทั้งหลายเถิด อาเมน